
 

 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

***************** 
รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นายนพดล ประเสริฐ    ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  รองประธานสภาเทศบาล   
 ๓. นายโกศล ทองคลองไทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔. นายจรวย  คงท่าเรือ    สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายเชาวนันท์ สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายธวชัชัย ศรีวัชรกาญจน์  สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๗. นายนราศักดิ์ บุญโญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘.นายพงษ์อมร ปิ่นนัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายมนต์ชัย หมื่นระย้า  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายมโนช นาคพล   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายวรรักษ์ เนียมสุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายวิญญู นาคเทวัญ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายวิสา ประสงค์จินดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายศิลปชัย ทับทิมทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๗. นายสันติ นุ้ยเมือง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสุชาติ จันทร์ทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายสุวคนธ์  เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒๐. นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นางอรทัย  ช่อโต   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๓. นางสาวหทัยกาญจน์  เพชรมีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๔. นายบุญณรงค์  กวีพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
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รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล   (ลากิจ) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

คณะผู้บริหาร 
 ๑. นายประเสริฐ บุญประสพ  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายแฟง สุวรรณบุตร   รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   รองนายกเทศมนตรี 
 ๕. นายศักดา  สมบูรณ์ลักขณา  รองนายกเทศมนตรี 
   
ทีป่รึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๑. นางสุชาดา  ศิลปพรหมมาศ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๒. นายถวิล เรืองทอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 ๓. นายณรงค์เวทย์ พัชราพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายวิทยา เย็นแจ่ม   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 

๑. นายรังษี  หลิมก าเนิด   รองปลัดเทศบาล 
๒. นางสุภาวดี  ศรีเปารยะ  รองปลัดเทศบาล 
๓. พันจ่าตรี อรรนพ พฤกษวานิช  รองปลัดเทศบาล 

 
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑. นายประเสริฐ  สุขคะโต  ผอ.ส านักช่าง 
๒. นางสาวบุษรา พรมจันทร์   ผอ.ส านักคลัง 
๓. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  รก.ผอ.ส านักสาธารณสุขฯ 

 ๔. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
 ๕. นางพิมพ์วิมล จิตสงค์   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 ๖. นางจันทร์พร  สกุลพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด 

๗. นางสุธัญญา ศุภฉายากุล  รก. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
๘. นายพิสิฐพร ศรีค านวน   ผอ.กองสารเทศภาษีและทรัพย์สิน 
๙. นางสาวจันทร์จิรา ชูระบ า  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  
๑๐. นางวราณี สุภาตร ี   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
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๑๑. นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๑๒. นางปรียา โกละกะ   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔ 
๑๓. นางสาวรัตนา บัวเพชร  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕ 
๑๔. นายรณชัย  เรืองรักษ์  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๕. นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป 
๑. นายพิระพงศ์  นาคครื้น  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒. นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๓. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน ์  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๔. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๕. นายสุชาติ ชูศักดิ์   วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
๖. นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักวิชาการคลังช านาญการ 

 ๗. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 ๘. นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๙. นายไวพจน์ เพ็ชรศรี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๐. นางสาวจิตตินันท์ เพ็ญภัทรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 ๑๑.  นางสาวอาทติยา อินทร์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๑๒. นางสาวอนัญญา เพชรช าลิ  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
 ๑๓. พ.อ.ต.หญิง ณภัทร มาเพ็ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวช านาญงาน 
 ๑๔. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๕. นายณรัตน์ ธรรมพลกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติช านาญงาน 
 ๑๖. นายกวิฏ ชว่ยเลื่อม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 ๑๗. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๘. ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๙. นายวิษณุ ศรีวิเศษ       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๑. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๒. นางสาวประภัสสร อยู่สขุ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๓. นางกัลยรัตน์ ข าคล้ า   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๔. นายพงศกร อึ่งทอง   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๕. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ ด่านปรีดานันท์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๖. นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจรญิกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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 ๒๗. นายณรงค์ชัย  ทองเอียด  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นางสาวธัญญ์รวี วัชชนะ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นายรัฐพล สิทธิผล   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๐. นายประกาศิต กาหะ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑. นายยศสรัล ทองโมถ่าย  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒. นางสาวธนฐัฐา นกวิเชียร  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๓. นางสาวศุภกาญจน์ จันทร์ยืนยง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๔. นางสาวกนกวรรณ จารุจารีต   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๕. นางสาวสิรีธร  ชัยรัตนภวิงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๖. นางสาวชุติมา วัชระสวัสดิ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๗. นายจตุพร เรืองเกิด   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๘. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๙. นางสาวปาริชาติ ศรีเฮง  นักศึกษาฝึกงาน 
 ๔๐. นางสาวทักษินาลัย กาญจนสกุล นักศึกษาฝึกงาน 
 ๔๑. นางสาวจุฑามาศ อินทร์พรหม  นักศึกษาฝึกงาน 
 ๔๒. นางสาวธัญวรัตน์ ชัยดิษฐอดุลย์ นักศึกษาฝึกงาน 
 ๔๓. นางสาวพิมพิศา ทองปาน  นักศึกษาฝึกงาน 

๔๔. นายสมหมาย ศรีสมบัติ  ตัวแทนชุมชน 
๔๕. นายชัชวาล กัณฑมณ์   ตัวแทนชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบ
องค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมเรียบร้อย ผมขอเปิดการ
ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

                          ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

 ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔           
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ให้ เปิ ดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจ าปี   ๒๕๖๔                        
ตั้งแต่วันที ่๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  มีก าหนด ๓๐ วัน 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และ            
ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                    
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ มีก าหนด ๓๐ วัน 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔                                                                                                                                     
          นพดล ประเสริฐ 
                  (นายนพดล  ประเสริฐ) 
    ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   
 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ   ๕๒๐๐๑/ว ๑๐๕    
 ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๓. ญัตติ        จ านวน  ๖๘   ญัตติ 

 ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔  นั้น 
 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น               
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่             
๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  มีก าหนด ๓๐วันประธานสภาเทศบาลได้                  
แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔                 



๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ในวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 
          นพดล  ประเสริฐ 
       (นายนพดล ประเสริฐ) 
      ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                       
 

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

         ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมนายทิวา กุฎอินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอลากิจ  
        

  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล              
นครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้ งที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๔                    
เมื่อวันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๖๔    

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔              
ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเพ่ือรับรองในการประชุมสภา
เทศบาลครั้งถัดไปครับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รายงานดังกล่าว             
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔              
เ พ่ื อ รั บ ร อ งร าย ง านการประชุ ม เทศบาล  ในกา รประชุ ม ค รั้ ง ถั ด ไป                          
กรุณายกมือขึ้นครับ 

 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเลื่อนการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  เพ่ือรับรองในการประชุมครั้งถัดไปนะ
ครับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รายงานดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์               
จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                 

 
 

  
  



๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเลื่อนการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  เพื่อรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
ครับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ รายงานดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง               
เอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                 

  ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน (เพิ่มเติม) ส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง (ส านักการศึกษา) 

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายศักดา  สมบูรณ์ลักขณา 
รองนายกเทศมนตรี 

           เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายศักดา  สมบูรณ์ลักขณา                        
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพ่ิมเติม) ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง 
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพ่ิมเติม) จ านวน ๖๙,๘๒๐ บาท 
ส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนที่
เพ่ิมข้ึน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (เพ่ิมเติม) ของโรงเรียน
วัดท่าทอง เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งรองรับไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย 
                                            เหตุผล 
 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                  
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เป็นค่าอาหารกลางวันจะจัดสรรให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้เป็นหน่วยเบิกจ่าย และขณะนี้ 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง มีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ
ส าหรับการเบิกจ่ายและโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องจัดอาหารกลางวัน                   
เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการอาหารกลางวันตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้
นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา              
ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เทศบาลได้โอนงบประมาณรายจ่ายในรายการดังกล่าวแล้ว 



๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
เป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดท่าทอง จ านวน ๖๙,๘๒๐ บาท (หกหมื่นเก้า
พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือจะด าเนินการเบิกจ่ายให้กับโรงเรียนวัดท่าทอง
ต่อไป  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน ๖๙,๘๒๐ บาท ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ 
การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท า
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว      

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ  ขณะนี้ ใน              
ที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)              
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (เพ่ิมเติม) 
ส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ                                                                   
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน (เพ่ิมเติม) ส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง จ านวนเงิน ๖๙,๘๒๐ บาท                      
(ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนเป็น 
อาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง จ านวนเงิน ๖๙,๘๒๐ บาท                       
(ส านั กการศึ กษา)  ด้ วยค ะแนน เ สี ย ง เ อกฉั นท์  จ านวน  ๒๑  เสี ย ง                            
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รถยนต์บรรทุก
กระเช้าแบบปิคอัพ) (ส านักปลัดเทศบาล)   

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ผ ม น า ย หั ส ชั ย  เ รื อ ง นุ้ ย                          
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  



๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานด้านเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 - จัดซื้อโคมไฟ (High Mast) 
 งบประมาณตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ
๓๕,๘๐๐ บาท ขอโอนลดจ านวน ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 แผนงานด้านเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 - จัดซื้อเสาไฟอุปกรณ์โคมไฟถนน ชนิด LED 
 งบประมาณตั้งไว้  ๘๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ งบประมาณคงเหลือ 
๔๓๑,๒๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน ๔๓๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) 
 แผนงานด้านการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 - รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ 
 งบประมาณตั้งไว้ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 
๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน ๑,๕๔๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่น
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป                    
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 



๑๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ จ านวน ๑ คัน                        
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ตัวรถชนิด ๔ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือ
ก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ติดตั้งกระเช้า สามารถยกได้สูงจาก
พ้ืนดินไม่น้อยกว่า ๘ เมตร เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

เหตุผล 

 เนื่ องจากส านักปลัด เทศบาลเป็นหน่ วยงานที่ ดู แลบ ารุ งรักษา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งยังขาด
รถบรรทุกกระเช้าที่ใช้ในการซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในที่สูง 
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ เพ่ือใช้
ส าหรับซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 จึ ง เ รี ยนมาเ พ่ือน า เสนอญัตติ ต่ อสภา เทศบาลพิจารณาอนุมั ติ                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน                
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญ
ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ใน              
ที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)               
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  (รถยนต์บรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ)                   
(ส านักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือครับ                                                                  
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (รถยนต์บรรทุก
กระเช้าแบบปิคอัพ) จ านวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล)                     
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

   



๑๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (รถยนต์บรรทุกกระเช้า
แบบปิ ค อัพ) จ านวนเงิ น ๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (ส านั กปลั ดเทศบาล)                   
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน)                    
(กองการเจ้าหน้าที่) 

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 
 

นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง  
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                       
ผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรี
นครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่              
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม ่โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  โอนลด    
           แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน 
           งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
           ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ 
(High Mast Light) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ชนิด LED จ านวน 40 ชุด 
น าไปใช้ส าหรับการซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาไฟสูง) ที่ช ารุด บริเวณริม
เขื่อนแม่น้ าตาปี  งบประมาณตั้งไว้ 1,3๐๐,00๐.-  บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  
304,000 – บาท ขอโอนลด จ านวน 268,200 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) 
 

 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้   
 1.โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี (ส าหรับพนักงานเทศบาลฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและ
อัตราก าลัง / ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. พร้อม เก้าอ้ี 



๑๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ชนิดมีพนักพิงและล้อเลื่อนปรับระดับได้ จ านวน 1๗ ชุด เป็นเงิน ๑๑๙,๐00 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ) 
 2.เครื่องท าลายเอกสารแบบตัดตรง ท าลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จ านวน                 
๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  (ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ) (เป็นครุภัณฑ์ที่
มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 3. ตู้ เหล็กเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จ านวน ๕ ตู้  เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท                  
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขนาด ไม่น้อยกว่า ขนาด 46 x 61 x 132 ซม.  
(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 4. ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น จ านวน ๖ ตู้ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขนาดไม่น้อยกว่า  ขนาด 118 x 40 x 88 ซม.  
(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 ๕. ตู้ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารมีล้อ ๔ ชั้น จ านวน ๔ ตู้  เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐  บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า  ขนาด 92 x 31 x 176 
ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 ๖. เก้าอ้ีพนักพิงบุนวม ขาชุบโครเมียม จ านวน ๑๐ ตัว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 51 x 90  ซม. รับน้ าหนักได้ไม่
น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม  (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 7.  โต๊ ะประชุมพร้ อมเก้ า อ้ี  จ านวน ๑ ชุ ด (จ านวน ๑๐ ที่ นั่ ง )                     
เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขนาดไม่น้อยกว่า 340 x 130 
x 75 ซม.  พร้อมเก้าอ้ีมีพนักพิงและล้อเลื่อนปรับระดับได้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจาก
ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ) 
 8. โซฟารับแขกแบบ ๓ ที่นั่ง จ านวน ๑ ตัว  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขนาด 
๒๐๖ x ๘๓ x ๗๓ ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 รวมเป็นเงิน   268,20๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)   
           โอนลด    
           แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน 
           งบลงทุน   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
           ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟและอุปกรณ์โคมไฟถนน
ชนิด LED เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟชนิดเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ ความสูงไม่น้อย
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กว่า 6 เมตร และอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์                   
พร้อมติดตั้ งบริ เวณสะพานท่าโรงช้ างจ านวน 16 ต้น งบประมาณตั้ งไว้                   
8๐๐,00๐.-  บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  8๐๐,00๐.- บาท ขอโอนลด         
จ านวน 368,800 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้   
 1. ฉากกั้นห้อง (Partition สูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๑.๕๐ ม.) จ านวน  ๑๔  ชุด    
เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ) 
 2. ฉากกั้นห้อง (Partition สูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๑.๒๕ ม.) จ านวน ๓๔  ชุด เป็น
เงิน ๒๑๔,๘0๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) (ราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 รวมเป็นเงิน 368,80๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

เหตุผล 
 ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการประกาศปรับปรุงการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ โดยได้มีการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ขึ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2564 และได้ด าเนินการตัดโอน อ านาจหน้าที่และบุคลากร จากส านัก
ปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่ )  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(เดิม                  
กองวิชาการและแผนงาน)  ฝ่ายนิติการ และส านักการศึกษา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ไปสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ นั้น และกองการเจ้าหน้าที่ ไม่มีครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะ
,เก้าอ้ี ส าหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในกองการเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อจ านวน
พนักงานภายในกองการเจ้าหน้าที่  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในกองการ
เจ้าหน้าที่  มีความพร้อมและเกิดความเรียบร้อยในการท างาน  ดังนั้น                     
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 637,๐0๐ บาท  (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   
 จึ ง เ รี ยนมา เ พ่ือน า เสนอญัตติ ต่ อสภา เทศบาลพิจารณาอนุมั ติ                     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย     
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญ
ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ใน              



๑๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)              
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน)                
(กองการเจ้าหน้าที่) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน) จ านวนเงิน ๖๓๗,๐๐๐ บาท (กองการเจ้าหน้าที่) ด้วยคะแนนเสียง             
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                                                                                      

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน) จ านวนเงิน ๖๓๗,๐๐๐ บาท (กองการเจ้าหน้าที่) ด้วยคะแนนเสียง              
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อรถบรรทุก
,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล,คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) 
(กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) 

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 
 

นายแฟง  สุวรรณบุตร 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายแฟง สุวรรณบุตร            
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี               
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔               
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๑ รายการ 
และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักการ 

          ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 โอนลด 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

 - โคมไฟ (high Mast Light) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ ชนิด LED 
จ านวน ๔๐ ชุด งบประมาณ   ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  ขณะนี้มีงบประมาณ
คงเหลือ  ๑,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท จึงขอโอนลด ๙๙๖,๐๐๐.- บาท 
 รวมโอนลด  ๙๙๖,๐๐๐.- (เก้าแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารการคลัง 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
 ๑. รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑ คัน เป็นเงินจ านวน ๘๕๔,๐๐๐.-บาท 
(แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า                 
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (คุณลักษณะและราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๓) ไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เนื่องจากมิได้ใช้ส าหรับการบริการสาธารณะ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

        งานบริหารการคลัง 
        หมวดค่าครุภัณฑ์ 
         ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
        ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง 
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท 
       
 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก               
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  ๑)ในกรณีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ 
  ๒)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory                        
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า ๘ GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
GB จ านวน ๑ หน่วย  
  -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
๓ ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย  (Network Interface)                              
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวน   ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
         (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) ไม่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เนื่องจากมิได้ใช้ส าหรับการบริการ
สาธารณะ 

 ๓.คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต แบบที่ ๒ จ านวน ๖ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) 
 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
 -มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB 



๑๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 -มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๗ นิ้ว และมีความละเอียดไม่               
น้อยกว่า ๒,๐๔๘ x ๑,๕๓๖ Pixel 
 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b,g,n,ac),Bluetooth 
และ GPS 
 -มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ๔G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
(built-in) 
 -มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 -มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑.๒ Megapixel 
 -มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel 
          (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) ไม่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เนื่องจากมิได้ใช้ส าหรับการบริการสาธารณะ 

 รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ๙๙๖,๐๐๐.- (เก้าแสนเก้า
หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 เนื่องจากกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เ พ่ือให้                   
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีเครื่องมือเครื่องใช้ครบถ้วนทันสมัย 
เหมาะสมและเพียงพอ เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงานส ารวจ
ภาคสนามในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี  ให้ครอบคลุม พ้ืนที่ ทั้ งหมด                   
๖๘.๙๗ ตารางกิโลเมตร และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้                
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  
จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)            
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท                 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ เป็นเงิน ๙๙๖,๐๐๐ บาท  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ                  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในการลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ



๑๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สภาท้องถิ่น 

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 มี ส ม าชิ ก สภา เทศบาลท่ า น ใ ดจะอภิ ป ร า ย เ พ่ิ ม เ ติ มบ้ า ง ค รั บ                      
หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ            
ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภา
เทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อรถบรรทุก,เครื่อง
คอมพิว เตอร์ โน๊ ตบุ๊ ค  ส าหรับงานประมวลผล ,คอมพิว เตอร์ แท็ บ เล็ ต )                      
(กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อรถบรรทุก,เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล,คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) จ านวนเงิน ๙๙๖,๐๐๐ บาท 
(กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                    
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (จัดซื้อรถบรรทุก,เครื่องคอมพิวเตอร์
โ น๊ ต บุ๊ ค  ส า ห รั บ ง า น ป ร ะ ม ว ล ผ ล ,ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ท็ บ เ ล็ ต )                                
จ านวนเงิน ๙๙๖,๐๐๐ บาท (กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)              
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี  สวนหลวง ร. ๙)                   
(ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายศักดา  สมบูรณ์ลักขณา 
รองนายกเทศมนตรี 

               เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายศักดา  สมบูรณ์ลักขณา                   
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี               
ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม              
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
-โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.๙) 



๑๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักการและ เหตุผล  
ดังนี้  

หลักการ 
 ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 งบลงทุน  
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 -โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                
(สวนหลวง ร.๙) จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร                
ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง  ๑๖.๐๐ เมตร  ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๗๒๘  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานส าหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข  (สวนหลวง ร.๙)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑๑  หน้า ๑๗  ล าดับที่ ๑๗
      

เหตุผล 
 ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีความจ าเป็นต้องมีอาคารส านักงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.๙) แห่งใหม่  เนื่องจากอาคารเดิมที่ใช้
ปฏิบัติงานในปัจจุบันเกิดการช ารุด ทรุดโทรม จากการใช้งานมานาน ระยะเวลา
มากกว่า  ๒๐  ปี และได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เกิดจากฝนตกหนักทุกปี 
ท าให้เกิดน้ าท่วมขังภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากอาคารตั้งอยู่ในพ้ืนที่              
ต่ ากว่าพ้ืนที่รอบข้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อีกทั้งพ้ืนที่ที่ให้บริการ
ด้านสาธารณสุขกับประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาล  ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคฯลฯ ไม่ เพียงพอกับประชาชนที่มาใช้บริการ เ พ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน              
ด้านสาธารณสุข เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔                     
เพ่ือการนี้ไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 



๒๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(สวนหลวง ร.๙) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 จึงเรียนมาเ พ่ือโปรดน าเสนอสภาพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายนพดล   ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

           ขอเชิญนายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สวนหลวง ร.๙) (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ผมเคยสอบถามไปแล้วไม่
เห็นโครงสร้างอะไรเลย อยากสอบถามเรื่องการ ออกแบบ เราออกแบบซ้ าซาก
ออกแบบมาไม่เหมาะกับการรองรับบริการผู้สูงอายุ อยากสอบถามฝ่ายบริหาร
เข้าใจแบบแปลนหรือยัง เห็นแบบแปลนหรือยัง ขอสอบถามครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 นายสุวัชชัยฯได้สอบถามเรื่องแบบแปลนนะครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหาร
ชี้แจงด้วยครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ        
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอผ่านวาระอ่ืนก่อนได้ไหมครับ ช่วงท้าย               
ค่อยมาดูแบบแปลนกันอย่างนี้ได้ไหมครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ดูเลยดีกว่าครับ ท่านนายกเทศมนตรีฯ 

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล
ก่อนนะครับ ถ้ามารอเรื่องแบบหรือเอกสารเหมือนที่ท่านนายกเทศมนตรี พูดก็คง
จะต้องใช้ เวลาอีกนาน วันนี้ เราประชุมเลยเวลาจากที่นัดหมายกันแล้ว                   
ด้วยเนื่องจากฝ่ายผู้บริหารได้ติดภารกิจส าคัญนะครับ ที่ผมพูดในส่วนตรงนี้เพราะ
การก่อสร้างของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราหรือหลายๆตัว ผู้ได้ใช้
ประโยชน์คือประชาชน ผู้ออกแบบคือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่สามารถที่จะ
สอดคล้องกัน ได้ จริ ง  ผมเป็นห่ วง ในส่วนตรงนี้ ว่ า เ ราผ่ านงบประมาณ 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากให้ลงไปดูแบบ แก้ไขแบบ หรือจะท าอย่างไรก็ได้ให้
สอดคล้องใช้งานบริการประชาชนได้จริง ไม่ใช่มีแบบ แบบที่ออกมาก็มาจาก               
A B C ผมก็ไม่เข้าใจว่าท าไมชอบอธิบายแบบนี้ แบบมาจาก A B C เหมือนกับ
คัดลอกมาเลย แล้วก็เอามาท า ท าออกมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ท่านคงจะเห็นใน
สื่อโซเชียลมีเดียครับบางที่น้ ารั่ว น้ าท่วม บันไดทางขึ้นของผู้สูงอายุก็ไม่เป็นตามที่
เราคิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่อยากให้พ่อแม่หรือคนที่เรารักค่อยๆไต่บันไดทีละขั้น 
หรือห้องการท างานอะไรต่างๆครับ อยากฝากท่านประธานสภาเทศบาล                    
ถึงฝ่ายผู้บริหารให้ลงไปดูเรื่องนี้ เรื่องงบประมาณผมไม่ติดขัดครับ ผมยินดีพร้อม
ที่จะสนับสนุนให้ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้พัฒนาเป็นหนึ่งในภาคใต้             
เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยในการพัฒนา ขออนุญาตครับ ศูนย์ตา
ปีกว่าจะสร้างแล้วเสร็จ ออกแบบมาเสร็จก็ยังเจอปัญหา หลายๆปัญหาครับ                  
ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลถึงฝ่ายผู้บริหารไปก าชับไปพูดคุยเรื่องนี้ให้
มากหน่อยครับว่าใช้งานให้ได้ใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนให้เอามาสร้างให้ใช้งาน
ได้จริงๆ อย่าใช้ประโยชน์แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เราจะสร้างใหม่ทั้งทีก็ขอให้
ดีๆ ถ้าจะบูรณาการใหม่ รีโนเวทใหม่ผมก็เข้าใจเพราะมันจ ากัดด้วยพ้ืนที่และ
ขนาดโครงสร้าง แต่วันนี้เราก่อสร้างใหม่ผมพูดในที่ประชุมสภาเทศบาลวันนี้
เพ่ือให้ท่านได้ลงไปตรวจสอบและดู ผมจะดูผลงานของท่านอีก ๒ ปี ข้างหน้าถ้า
อาคารนี้ยังเสร็จทัน ขอบคณุครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 คุณสุวัธชัยด้วยความเป็นห่วงนะครับ เสียงบประมาณไปแล้วก็อยากให้
ก่อสร้างให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ขอเชิญนายพรเลิศฯครับ 

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในวาระที่ ๗ ในเรื่องของหลักการให้มีรายละเอียด
ของการโอนเพ่ิมโอนลดว่าโอนลดจากที่ไหนไป ในนี้มีแต่เฉพาะของเรื่องการโอน
ว่าไปสร้างศูนย์สาธารณสุข แต่ไม่ได้แจ้งว่าโอนมาจากที่ไหนมีแต่ในตารางข้างหลัง
ที่ดูแล้วถึงจะรู้ว่าโอนมาจากการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวง ร.๙ ในหลักการควรที่
จะต้องมีว่าโอนมาจากไหน ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 นายพรเลิศฯได้ซักถามว่าเงินงบประมาณโอนมาจากที่ไหนในส่วนของ
หลักการ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ครับ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ตกลงว่า
เรื่องแบบทางเจ้าหน้าที่ได้มอบให้ ๕ ชุดครับให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ๑ ชุด                  
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ให้สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ฝากไว้กับนายมนัสวี แซ่เตี้ยว เขต ๒ ฝากไว้กับ 
นางอรทัย ช่อโต เขต ๓ ฝากไว้กับ นางศิลปชัย ทับทิมทอง เขต ๔ ฝากไว้กับ 
นายจรวย  คงท่ า เ รื อ  ครั บ  สามารถขอดู ไ ด้ ค รั บ  มี แบบ อีกไหมครั บ                        
ผอ.กิติมา แต่ผมเห็นแบบแล้วสวยครับ 

นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์ 
รก.ผอส านักสาธารณสุขฯ 

 รอซักประมาณ ๑๐ นาท ีค่ะเจ้าหน้าที่ก าลังเอามาให้ค่ะ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 นายสุวัธชัยฯจะซักถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วขอบคุณครับ               
ของผมจบไปแล้วครับ เรื่องอ่ืนต่อได้เลยครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ข้อซักถามของนายพรเลิศฯตอบที่ว่าเงินงบประมาณโอนมาจากส่วนไหน 
ท าไมไม่มีในหลักการครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ในรายละเอียดก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าโอนลดจาก
ไหนในส่วนของเอกสารทั้งชุดครับ ในการพิจารณาก็ใช้เอกสารทั้งชุดแต่ถ้าท่าน
อยากให้เพิ่มในส่วนของหลักการและเหตุผลก็จะให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการในรอบ
ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญ
ครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่
ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)             
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครสุ ราษฎร์ ธานี สวนหลวง ร.๙) (ส านั กสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)                    
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการก่อสร้าง
ศู นย์ บ ริ ก ารสาธา รณสุ ข เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี สวนหลว ง  ร . ๙ )                        
จ านวนเงิ น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านั กสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม)                          
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     
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มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการก่อสร้าง
ศู นย์ บริ การสาธารณสุ ข เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี สวนหลวง ร . ๙)                          
จ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (ส านักสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)                       
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     
และครุภัณฑ์ส านักงาน) (ส านักคลัง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย                 
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี    
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ส านักคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔             
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร   
 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์  ชนิด ๑๐ ล้อ งบประมาณตั้ ง ไว้   ๖ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท                     
ข ณ ะ นี ้ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ง เ ห ล ือ  ๔ ๕ ๖ , ๕ ๐ ๐  บ า ท  ข อ โ อ น ล ด                    
จ านวน  ๓๑๒,๐๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารการคลัง   
 หมวดค่าครุภัณฑ์   
 ๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี้  
  ๑.๑  รถจักรยานยนต์  ขนาด  ๑๑๐  ซีซี    แบบเกียร์อัตโนมัติ  
ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน ออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย ของส่วน



๒๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

พัฒนารายได้  จ านวน  ๔  คัน  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐๖,๔๐๐  บาท  (คุณลักษณะ
และราคาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์  เดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๓) 
 ๒. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๙  รายการ  ดังนี้  
    ๒.๑ รถเข็นอเนกประสงค์แบบตะแกรง  รับน้ าหนักได้
ประมาณ  ๓๐๐  กิโลกรัม  สามารถพับเก็บได้  เพ่ือใช้ในงานขนย้ายแฟ้ม               
ขนย้ายฎีกา และหนังสือราชการอ่ืนๆ  จ านวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  
(ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากกฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)     
    ๒.๒ รถเข็นอเนกประสงค์แบบท้องแบนพ้ืนเหล็ก  ๔  ล้อ                  
มีด้ามจับเข็น เพ่ือใช้ในงาน  ขนย้ายแฟ้ม ขนย้ายฎีกา และหนังสือราชการอ่ืนๆ  
จ านวน  ๒  คัน  เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
  ๒.๓  โต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์  มีลิ้นชัก  ๒  ชั้น  มีชั้นส าหรับ
วางคีย์บอร์ด  มีช่องส าหรับวางซีพียูคอมพิวเตอร์  ส าหรับใช้ในห้องผอ.ส่วน
บริหารการคลัง  จ านวน  ๑  ตัว  เป็นเงิน  ๕,๘๐๐  บาท  (ราคาในท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
    ๒.๔  โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาด  ๔.๕  ฟุต  กว้างไม่น้อยกว่า  
๑๓๕  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า ๖๕  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  ๗๐  ซม.  ส าหรับใช้ในห้อง
ท างานหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  จ านวน  ๑ ตัว  เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
(ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากกฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
  ๒.๕ ตู้ไม้ทรงเตี้ยวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 
๘๐๐x๔๐๐x ๘๕๐  มม.  ส าหรับใช้ในห้องท างานผู้อ านวยการส่วนบริหารการ
คลัง  จ านวน  ๑  ตู้ เป็นเงิน  ๑,๙๐๐  บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
    ๒.๖  ตู้เหล็กทรงสูงบานสไลด์ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก 
xสูง) ๙๐x๔๕x๑๘๓  ซม. ส าหรับใช้ในห้องท างานผู้อ านวยการส่วนบริหารการ
คลัง  จ านวน  ๑  ตู้  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปราก
กฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
  ๒.๗  ตู้เหล็กแบบ  ๒  บาน  มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นชั้นประดับ 
๓ ชั้น  ส าหรับใช้ในการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินของฝ่ายบริหารงานทั่วไป                
จ านวน  ๑  ตู้  เป็นเงิน  ๕,๙๐๐  บาท  (คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์  เดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๓)      
  ๒.๘ เก้าอ้ีโครงเหล็ก  ขนาด  ไม่น้อยกว่า  (กว้าง x ลึก xสูง)  



๒๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๔๐x๔๑x๙๐  ซม.  ส าหรับใช้ในห้องผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่าย จ านวน  ๑๐  ตัว  
เป็นเงิน  ๘,๕๐๐  บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากกฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)      
  ๒.๙  เก้าอ้ีส านักงาน  ขนาด  ไม่น้อยกว่า  (กว้าง x ลึก xสูง)  
๖๐ x ๖๕ x๙๐  ซม.  เพ่ือใช้ในห้องท างานฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  จ านวน  ๑๘  ตัว  
เป็นเงิน  ๕๘,๕๐๐  บาท  (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

เหตุผล 
 ส านักคลัง  มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
และครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า              
๑๐ ปี  อยู่ในสภาพช ารุดไม่พร้อมส าหรับใช้งาน และจัดหาครุภัณฑ์เ พ่ิมเติมให้
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ               
ส านักคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง จ านวน  ๑  รายการ,  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๙  รายการ  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๓๑๒,๐๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)     
 จึ ง เ รี ยนมาเ พ่ือน า เสนอญัตติ ต่ อสภา เทศบาลพิจารณาอนุมั ติ                        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)              
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน) (ส านักคลัง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง และครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท  (ส านักคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๒๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง และ ครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท (ส านักคลัง)                 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่  ๙  เรื่ องญัตติขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณ                   
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๔ ไปตั้ งจ่ ายรายการใหม่                        
(เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายรักพงษ์  แซ่ตั้ ง                  
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                    
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง  หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 โอนลด 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร   
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 - รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  ชนิด ๑๐ ล้อ ตั้งไว้ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  ชนิด ๑๐ ล้อ ความจุน้ าไม่น้อย
กว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
๒๓๐ แรงม้า รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด       
จ านวน ๑ คัน (เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๗ หน้า ๔๑๔ ล าดับที่ ๓                  



๒๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๖,๕๐๐,๐๐๐  ขอโอนลด  ๘๙,๕๐๐ บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 ๑. ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต  จ านวน  ๕๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  ๕ ฟุต ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 
๑๔๙x๔๐x๘๗ ซม. พร้อมกุญแจ  โครงสร้างเป็นเหล็กแผ่นรีด มีกระจกหน้าบาน
ทั้งสองด้าน จ านวน ๑๐ ตู้ (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะ)  

 ๒. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต  จ านวน  ๙,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า

๑๒๑x๔๐x๘๗ ซม. ท าจากเหล็กแผ่น มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ มีแผ่นชั้น
วาง ๒ แผ่น พร้อมตะขอ  จ านวน ๒ ตู้ (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะ) 

๓. ตู้เก็บแฟ้ม ๒ ชั้น  จ านวน  ๕,๖๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เก็บแฟ้ม ๒ ชั้น ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า              

๙๒x๓๑x๘๙ ซม.โครงสร้างเป็นเหล็กแผ่นรีด มี ลวดกันล้มท าจากเหล็ก                   
ชุปโครเมี่ยม จ านวน ๒ ตู้ (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะ) 
 ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 ๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV  จ านวน  ๑๙,๙๐๐  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว 
จ านวน ๑ เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
และเป็นครุภัณฑ์ท่ีมิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ) 



๒๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๘๙,๕๐๐  บาท 

เหตุผล 
 ๑. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักช่าง  มีหน้าที่ส ารวจ  ออกแบบ  
เขียนแบบ การค านวณโครงสร้าง  ประมาณการงานก่อสร้างโครงการต่างๆ             
ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ
มีหน้าที่ในการน าเสนอรูปแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโครงการพัฒนาเทศบาล จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบSmart TV เพ่ือใช้เป็นสื่อในการน าเสนอรูปแบบการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการพัฒนาเทศบาล และเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ภายในหน่วยงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
 ๒. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
หลังใหม่ ซึ่งตามสัญญาจ้างได้ก าหนดวันแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และจะ
ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างไปปฏิบัติงาน               
ณ อาคารส านักงานหลังใหม่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือให้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประกอบกับส่วนควบคุมการก่อสร้างต้อง
รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้ควบคุมงานจะ
มีเอกสารการควบคุมงานและเอกสารอ่ืนๆเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้
เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสะดวกใน
การค้นหาและการน าไปใช้ แต่เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔   ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายผู้บริหารก็ได้แถลงญัตติต่อสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ
ซักถามไหมครับ ขอเชิญคุณสุวัธชัยฯครับ  

 
นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 

                                                                                             
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 



๒๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากระเบียบวาระที่ ๙ ครับที่ญัตติ                
ขออนุมัติโอนเงินครับ เมื่อสักครู่ก็ได้ผ่านระเบียบวาระที่ ๘ มาแล้ว ผมก็อ่านมี
รถบรรทุกน้ าขนาด ๑๐ ล้อ อเนกประสงค์ รอบนี้ก็รถบรรทุกน้ าขนาด ๑๐ ล้อ 
เช่นเดียวกันอยากสอบถามว่าตอนนี้รถบรรทุกน้ าขนาด ๑๐ ล้อ ของเราขาด
แคลนหรือช ารุดหรือถึงอายุต้องเปลี่ยนครับ อยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารตอบข้อ
ซักถามหน่อยครับ รอบที่แล้วผมจ าได้ว่ามีกันเงินรถบรรทุกน้ าที่เพ่ิงผ่านไปที่
ประชุมสภาสมัยที่แล้ว แล้วมาวันนี้มี ๒ ระเบียบวาระที่ ๘ และระเบียบวาระที่ ๙ 
ก็มีรถบรรทุกน้ า ๒ คันแล้ว อยากให้ตอบข้อซักถามตรงส่วนนี้ด้วยครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ 

นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายรักพงษ์  แซ่ตั้ ง                     
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เรียนถึงสมาชิกสภาเทศบาลฯแบบนี้ครับ               
ในเรื่องของการโอนเงินตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีมองว่าในเรื่องของรถยนต์ 
ตอนนี้เราไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง เราโอนเงินจากรถยนต์ไปซื้อในเรื่องที่เราโอนครับ                 
ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายผู้บริหารได้ชี้ แจงให้สมาชิกสภาเทศบาล ทราบแล้วนะครับ                  
มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่
ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)               
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ผูกพัน (เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) (ส านักช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ  
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) จ านวนเงิน ๘๙,๕๐๐ บาท (ส านักช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน ,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) จ านวนเงิน ๘๙,๕๐๐ บาท               
(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                   
จ านวน ๑ เสียง                     



๓๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

   
 ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนศรีสวัสดิ์) (ส านักช่าง)                    

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายแฟง สุวรรณบุตร 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายแฟง สุวรรณบุตร              
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี              
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ   

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง                
สิ่งสาธารณูปโภค  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 งาน  บ าบัดน้ าเสีย 
 งบลงทุน 
 หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 โคร งการก่ อส ร้ า งท่ อ ระบายน้ า และผิ ว จ ร าจรถนนศรี ส วั ส ดิ์                     
จ านวน   ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. Ø  ขนาด  ๐.๘๐  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๙๐๐.๐๐  เมตร  และผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนา  ๐.๐๕  เมตร  กว้าง  ๙.๐๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๔๕๐.๐๐  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๔,๐๕๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๒ หน้า ๓ ล าดับที่ ๕  
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 รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
 โอนลด 
 ด้าน  บริหารทั่วไป 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบลงทุน 
 หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

    -  โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย  (ถนนเลี่ยงเมือง)  
ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒  เป็นเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

 รวมโอนลด  ๗,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท                          

เหตุผล 

 ด้วยส่วนช่างสุขาภิบาล  ส านักช่าง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภคเ พ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง                     
ท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.Ø ขนาด  ๐.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า๙๐๐.๐๐ เมตร 
และผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๙.๐๐ เมตร               
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีสวัสดิ์  ทั้งนี้  
เนื่องจากสภาพถนนศรีสวัสดิ์ในปัจจุบัน  เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนศรีเกษม
กับถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่  มีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่น  มีถนนซอย
แยกหลายซอย  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง  ส่วนใหญ่ช ารุดและยังไม่มีราง
ระบายน้ าการระบายน้ าจะอาศัยพ้ืนที่ว่างซึ่งอยู่ทั้ง  ๒  ข้างทางและน้ าเสียและ
น้ าฝนจะไหลตามสภาพลาดชันลงพ้ืนที่ไปรวมกันบริเวณตอนกลางของถนนสายนี้  
ท าให้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  น้ าฝนรวมถึงน้ าเสียจะไหลรวมกันบริเวณที่ลุ่มช่วง
ตอนกลางของถนนสายนี้  และบ่อยครั้งเกิดน้ าท่วมขังในระดับสูงจนรถเล็กไม่
สามารถแล่นผ่านไปมาได้  สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่าง
มาก  เทศบาลฯ  พยายามจะก่อสร้างรางระบายน้ า  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้  
เนื่องจากที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินอยู่ในความครอบครองของเอกชนและได้พยายาม
เจรจาขอความอนุเคราะห์ที่ดิน   เพ่ือให้เป็นทางสาธารณประโยชน์จนสามารถท า
ให้ถนนศรีสวัสดิ์ เป็นทางสาธารณประโยชน์มีความกว้าง  ๑๒.๐๐เมตร               



๓๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ตลอดเส้นทางสามารถพัฒนาหรือน ามาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคได้อย่างครบถ้วน   
ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้  จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะ
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างด ี
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  ต่อไป 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะซักถามขอเชิญนะครับ ขอเชิญนายสุวัธชัยฯ ครับ 

นายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย ครับ 
สอบถามจากการที่ดูระเบียบวาระที่ ๑๐ นะครับ ก็เป็นเรื่องโครงการก่อสร้าง             
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรครับ ตรงส่วนตรงนี้ผมอยากทราบว่างานท่อระบายน้ า
ที่โครงการที่๑๐ ที่ถนนศรีสวัสดิ์ไม่ทราบว่าการออกแบบฝาท่อระบายน้ ามีขนาด
มาตรฐานหรือขนาดที่ทางเทศบาลได้ท าไว้เป็นแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เช่นมี แบบ A แบบ B แบบ C สามารถเอาฝาท่อท่ีมีในสต๊อกของเทศบาล
ไปปรับเปลี่ยนได้เลยภายในช่วงวันไม่ใช่ว่าแจ้งไปฝาท่อต้องรอหล่อใหม่เพราะ
ตอนนี้ฝาท่อของเทศบาลนี้ ผมกล้าพูดเลยครับ เรามีขนาดตั้งแต่เบอร์ ๑ จนถึง
เบอร์ ๑๐๐ เราไม่มีฝาท่อขนาดมาตรฐานหรือว่าฝาท่ออันนี้ที่จะมาท าท่อระบาย
น้ านี้ในส่วนของระเบียบวาระนี้สอบถามท่านประธานสภาเทศบาล สู่ฝ่ายผู้บริหาร
ฯ นะครับว่าไม่ทราบว่ามีขนาดที่มาตรฐานหรือไม่ครับหรือย่างไรครับ 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ ตอบข้อซักถามของเพ่ือนสมาชิกฯ ครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่ เคารพผมนายรักพงษ์  แซ่ตั้ ง             
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ก่อนอ่ืนระเบียบวาระที่ ๑๐ ท่านนายกฯ 
ท่านเห็นว่าแบบโครงการถนนศรีสวัสดิ์ตอนนี้ไม่ได้ด าเนินการนะครับก็เปลี่ยน
งบประมาณขอโอนงบประมาณผมไม่ทราบรายละเอียดที่เพ่ือนสมาชิกฯ ถามว่า
ขนาดของฝาต่างๆไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าไม่ท าแล้วนะครับโครงการนั้น
เอามาท าเป็นโครงการก่อสร้างอาคารดับเพลิงเป็นหน่วยย่อย โครงการ 
๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท ครับ 
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นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารฯ ได้ตอบเพ่ือนสมาชิกเทศบาล แล้วนะครับ มีท่านใดจะ
ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมตทิี่ประชุมนะครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)                
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีสวัสดิ์ ) (ส านักช่าง) 
กรุณายกมือด้วยครับ 
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีสวัสดิ์) จ านวนเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท           
( ส านักช่าง ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                  
จ านวน ๑ เสียง                     

มติประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้าง         
ท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์) จ านวนเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท                
( ส านักช่าง ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง                     

  ต่อไประเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ             
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายศักดา  สมบูรณ์ลักขณา 
รองนายกเทศมนตรี 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายศักดา สมบูรณ์ลักขณา                   
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี            
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ส านักช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ าง  ประเภทค่าก่อสร้ า งสิ่ ง
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สาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 โอนลด 
 แผนงานการเกษตร  
 งานส่งเสริมการเกษตร  
    หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ ตั้งไว้ ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
(หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์     
ชนิด ๑๐ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ                  
๔ จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที 
พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๑ คัน จึงขอโอนลด ๕๕,๐๐๐.- บาท              
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

      รถบรรทุก ๔ ล้อใหญ่ ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(สองล้านบาทถ้วน) 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ๔ ล้อใหญ่  ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ ากว่า                    
๑๓๐ แรงม้า ติดตั้งแขนเครนยืดด้วยไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส                    
จ านวน ๑ คัน จึ งขอโอนลด ๒,๐๐๐,๐๐๐. - บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
               ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
       โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย ตั้งไว้ ๑,๔๔๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ งป้ายชื่อถนน และ                 
ป้ ายชื่ อซอย ป้ าย เหล็กหล่อขนาดกว้ าง  ไม่น้ อยกว่ า  ๓๐ เซนติ เมตร                       
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร แผ่นอลูมิเนียม หนา ๒ มม. (สองด้าน) พ้ืนป้าย
ส ะท้ อน แ ส ง  สี น้ า เ งิ น  ตั ว อั ก ษ ร สี ข า วพ ร้ อ ม เ ส า เ ห ล็ ก อ า บ สั ง ก ะ สี                      
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จ านวน ๙๖ ชุด ดังนี้ 
  ๑. ถนนศรีเกษม จ านวน ๒๐ ป้าย (ชุมชนเสม็ดเรียง เสรีไท 
หนองบัว เมตตาธรรม เพชรวิลล่า หน้าสนามกีฬา บางกุ้ง ๑ เสาวลักษณ์                   
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บางกุ้ง ๓ และชุมชนปากน้ า) 
    
  ๒. ถนนพ่อขุนทะเล จ านวน ๑๐ ป้าย (ชุมชนบึงขุนทะเลและ
ชุมชนสิรศุิข) 
   ๓. ถนนกาญจนวิถี จ านวน ๒ ป้าย (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ) 
   ๔. ถนนชนเกษม จ านวน ๓ ป้าย (ชุมชนเสรีไท ลูกเสือ-การุณราษฎร์) 
   ๕. ถนนโฉลกรัฐ จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ) 
   ๖. ถนนการุณราษฎร์ จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์) 
   ๗. ถนนท่าโรงช้าง จ านวน ๕ ป้าย (ชุมชนสิริศุข) 
   ๘. ถนนปทุมพร จ านวน ๓ ป้าย (ชุมชนทุ่งน้อย) 
   ๙. ถนนปากน้ า จ านวน ๕ ป้าย (ชุมชนปากน้ า/บางกุ้ง ๓) 
   ๑๐. ถนนบุญช่วย จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนหน้าสนามกีฬา) 
   ๑๑. ถนนอ าเภอ จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนเมตตาธรรม) 
   ๑๒. ถนนประชานฤมิตร จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนหน้าด่าน) 
   ๑๓. ถนนหน้าเมือง จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนโพหวาย) 
   ๑๔. ถนนดอนนก จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนหน้าสนามกีฬา) 
   ๑๕. ถนนวัดโพธิ์ ซอย ๓๑ จ านวน ๓ ป้าย (ชุมชนท่าแขก) 
      ๑๖. ถนนศรีวิชัย ซอย ๒๑ จ านวน ๕ ป้าย (ชุมชนศรีวิชัย/ท่าแขก) 
    ๑๗. ถนนตลาดใหม่ ซอย ๗ จ านวน ๗ ป้าย (ชุมชนตลาดใหม่ ดอนนก) 
   ๑๘. ถนนศรีสวัสดิ์ จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนย่านยาว) 

๑๙. ซอยแสงอรุณ ๙/๑ จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนเสรีไท) 
   ๒๐. ถนนเลี่ยงเมือง จ านวน ๙ ป้าย (ชุมชนอ้อมค่ายฯ,ชุมชน
เปี่ยมสุข,ชุมชนบ้านบางใหญ่,ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ,ชุมชนค่ายวิภาวดีฯ,ชุมชน
เสรีไท) 
  ๒๑. ถนนดอนนก ๒๑ จ านวน ๒ ป้าย (ชุมชนเมตตาธรรม) 
   ๒๒. ถนนโฉลกรัฐ ๘ จ านวน ๓ ป้าย (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) 
   ๒๓. หมู่บ้านนฤมล จ านวน ๙ ป้าย (ชุมชนบางกุ้ง ๑) 
   ๒๔. ถนนบ้านบางใหญ่ จ านวน ๑ ป้าย (ชุมชนบ้านบางใหญ่) 
 จึงขอโอนลด ๑,๔๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
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 งานไฟฟ้าถนน 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต           
ถนนบางอิฐ  ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร              
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๗๔.๐๐ ตร.ม จ านวน  ๓,๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่
แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 ส านักช่าง ไม่ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔               
เพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือให้ประชาชนคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ พิจารณา
อนุมัติตามนัยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหาร ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านจะ
ซักถามก็ขอเชิญได้นะครับ ขอเชิญนายสุชาติฯ ครับ 

นายสุชาติ จันทร์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพและสมาชิกเทศบาล ที่รัก              
ทุกท่าน ผมนายสุชาติ จันทร์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เส้นทางเส้นนี้นะครับ          
เป็นสายเศรษฐกิจนะครับ ส่วนบริษัทใหญ่ๆ ที่ว่ าเราเก็บภาษีได้ เยอะก็                 
อยู่แถบ ตรงนี้ทั้งนั้นนะครับ เราสมควรจัดท าให้ดีหน่อยนะครับ แล้วไม่ทราบว่า            
ท่อระบายน้ ามีหรือไม่ เวลานี้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ที่สามแยกบางอิฐ ผมก็เขียน            
ใบร้องเรียนไปแล้ว และไปแก้ไขให้แล้ว แต่ว่าเอาหินฝุ่นไปใส่ฝุ่นกระจาย            
เดือนร้อนกัน ไม่ทราบว่าท าไมซื้อหินที่ไม่มีคุณภาพไปให้ชาวบ้าน ร้องเรียนไป
ชาวบ้านก็มาเขียนที่ศูนย์ด ารงธรรม แต่ก็ยังไม่แก้ไขให้ ๒ อาทิตย์ ได้แล้วนะครับ
ชาวบ้านกินฝุ่น อยู่ เส้นนี้ เศรษฐกิจนะครับ ท าให้ดีหน่อย แล้วไม่ทราบว่า         
ตั้งงบประมาณไว้แล้ว จะท าให้เมื่อไร ตอบให้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ประเสริฐ  นายสุชาติฯ ได้ฝากมาสายปากน้ าท าถนนแอสฟัลติกแล้ว มีท่อระบายน้ า
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ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ และหินที่เอาไปลงไม่มีคุณภาพ ฝุ่นเยอะ ขอฝากฝ่ายบริหาร ช่วยตอบ            
ข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญนายสันติฯครับ 

นายสันติ  นุ้ยเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภา เทศบาลที่ เคารพ ผมนายสันติ  นุ้ ย เมือง               
สมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องมาจากนายสุชาติ  จันทร์ทอง ได้กล่าวมาเรื่องของ
การท าถนนซึ่งผมอยากจะฝากผู้บริหารฯ นะครับ คือไม่ใช่เฉพาะถนนเส้นบางอิฐ
นะครับ หลายๆ เส้นที่ผ่านมาผมใคร่จะฝากท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ว่าคือมี
การท าแอสฟัลท์ติก และท าท่อบ้าง ท าอะไรบ้าง และทิ้งระยะเวลานานมากกว่าที่
จะมีการปูแอสฟัลท์ติก  ผมอยากจะฝากว่าขอให้ท าให้ต่อเนื่องไม่ใช่เปิดพ้ืนที่แล้ว
ชาวบ้านเดือดร้อนมีฝุ่นตลบ เหมือนที่นายสุชาติฯ ได้กล่าวไว้ เมื่อสักครู่              
แต่ของนายสุชาติฯ นี้เป็นการซ่อมแซมผมเข้าใจเขาก็ได้ร้องเรียนมายังผม            
ซึ่งผมโทรไปหานายสุชาติฯ  ในฐานะที่ท่านอยู่ในพ้ืนที่และใกล้ชิดกว่าผม และใน
หลายๆ เรื่อง ผมได้ฝากนายสุชาติฯไปด้วย ผมยกตัวอย่างถนนประชารัฐ             
ที่ผ่านมา เราก็เปิดพ้ืนที่ถนนท าท่อท าคูระบายน้ าใช้เวลาร่วมครึ่งปีหรือเกินครับ
กว่าที่จะปูแอสฟัลท์ติก  ให้เขาผมอยากจะให้ถนนทุกๆสายนะครับ ที่ท าแล้วต้อง
ต่อเนื่องนิดหนึ่ง ขอฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 นายสุชาติฯ มีข้อซักถามเพ่ิมเติมขอเชิญนะครับ 

นายสุชาติ จันทร์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกเทศบาลที่รักทุกท่าน
ผมนายสุชาติ จันทร์ทอง ผมขอปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาล ว่าหินฝุ่นไม่
สมควรจะใช้นะครับใช้ที่ ไหนเดือดร้อนที่นั้นครับเทศบาลเราไม่สมควร               
จะใช้นะครับ 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ ตอบข้อซักถามนะครับ 

ประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ ครับ  กระผมประเสริ ฐ  บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ครับ มี ๒ ประเด็น นะครับ  
 ประเด็นแรกก็คือเรื่องคุณภาพของวัสดุที่เอามาใช้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการตรวจรับคณะกรรมการเขียนลักษณะเฉพาะเรียกว่า Spec หรือ 
TOR ตรงนี้ถ้าเกิดเพ่ือนสมาชิกเทศบาล เห็นว่าคุณภาพไม่ได้ตามที่เหมาะสมนะ
ครับ ผมอยากจะให้ท่านเลขาฯ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตรวจรับ
ขั้นตอนในการตรวจคุณภาพของวัสดุ 
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  อีกประเด็นส่วนในเรื่องการต่อเนื่องของการท างานก็ต้องมีการเตรียม
งานและมีการวางแผนช่วงที่ผ่านมาถนนประชารัฐเจ้าหน้าที่ท าข้อมูลผิดพลาดเลย
ต้องกลับ มาแก้กันใหม่ก็เลยท าให้เสียเวลาไปร่วมๆ ๓ เดือนนะครับอันนี้เป็นเรื่อง
ความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าในระเบียบก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องเลยต้องใช้
เวลารอบต่อไป ผมก็ต้องดูแลใช้เวลาตามที่เหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
ผิดพลาดบางโครงการท่านสมาชิกเทศบาลที่สงสัยสามารถประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆได้ ขอบคุณมากครับ 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝากมายังฝ่ายบริหารฯว่างานที่ก่อสร้างท าช้าจะแก้ไขอย่างไรครับ             
ตอบสมาชิกฯ ด้วยครับ มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญนายสุชาติฯ ครับ 

นายสุชาติ จันทร์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภา เทศบาลที่ เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล               
ที่รักทุกท่านผม นายสุชาติ จันทร์ทอง เรื่องท่อระบายน้ าไม่ได้ชี้แจงให้ผมทราบนะ
ครับ 

นายนพดล  ประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารฯชี้แจงครับ 

ประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลครับ ตรงนี้ประเด็น
ที่หนึ่งเรื่องท่อระบายน้ า ประเด็นที่สองก็คือเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นที่ชาวบ้าน
เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ได้น าเรียนในที่ประชุมว่าที่ผ่านมา             
๓-๔ วัน แล้วฝุ่นจะแก้ปัญหาอย่างไร และก็เรื่องท่อระบายน้ าคือไม่มีนะครับ 
พ้ืนที่น้อย แต่ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ยืนยันอีกครั้ง ขอเชิญครับ 

นายประเสริฐ สุขคะโต 
ผอ.ส านักช่าง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน รวมถึงท่านผู้บริหารฯนะครับ ประเด็นของเรื่องฝุ่นก่อนนะครับ คือเรื่อง
ของการท าถนนนะครับ ก่อสร้างใหม่ทั้งสายนะครับ มีขั้นตอนของการด าเนินการ
มีตั้งแต่ชั้นรองพ้ืนทาง ซึ่งเราใช้หินคลุกนะครับ จะประกอบด้วยหินและฝุ่นหินที่มี
อัตราส่วนผสมกัน อยู่คือในตัวนั้น พอเราลงหินคลุกเสร็จ ต้องมีการบดอัดในช่วง
บดอัด ก็จะต้องใช้เวลา ระยะหนึ่งให้ดินเซ็ทตัว ก่อนลงแอสฟัลท์ติก ลาดยางนะ
ครับ ในช่วงตรงนั้นอาจจะมีช่วงจังหวะหนึ่ง พ้ืนทางแห้ง มีฝุ่นตรงนั้น อยู่ถ้า
ในช่วงขั้นตอนตรงนั้น ถ้าเกิดปัญหาก็สามารถแจ้งมาทางเราประสานเจ้าหน้าที่ให้
เอาน้ าไปฉีดสเปรย์ ไว้ก่อน เพ่ือกันฝุ่นเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับ ในส่วนของ                  
ถนนศรีสวัสดิ์นะครับ ของท่อระบายน้ าและผิวจราจร ผมอยากได้เจ้าหน้าที่                 
ซึ่งเป็นฝ่ายออกแบบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดนะครับ ขอเชิญครับ 



๓๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายสุชาติ  ชูศักดิ์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลถนนศรีสวัสดิ์ขนาดของฝาท่อระบายน้ าก็จะมีขนาดเท่ากับโครงการ
ทั่วไปๆ ไป คือตอนนี้โครงการท่อระบายน้ า ถ้าเกิดฝาท่อระบายน้ า มีการแตกหัก
สามารถน าฝาที่มีอยู่ ในสต็อกไปเปลี่ยนได้ เลยมีขนาดเดียวกันของท่อทุก                    
ขนาดเลยครับ 

ประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 ขอเรียนเจ้าหน้าที่ถนนบางอิฐไม่ใช่ถนนศรีสวัสดิ์ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่อง
ฝุ่น ประเด็นที่สองก็คือเรื่องท่อระบายน้ าท าไมถึงไม่มีนะครับ 

นายประเสริฐ สุขคะโต 
ผอ.ส านักช่าง 

 โครงการถนนบางอิฐไมแ่น่ใจว่าท าไมถึงไม่มีเพราะว่าน่าจะอยู่ในส่วนการ
โยธา เพราะว่าไม่ได้อยู่ในส่วนช่างสุขาภิบาลก็เลยไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ 

ประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 ไม่มีเจ้าหน้าที่ในส่วนการโยธาเข้าประชุมครับ ส าหรับกรณีถนนบางอิฐ
นะครับ ผมใคร่ชี้แจงว่าเนื่องจากถนนเดิมไม่มีท่อระบายน้ า และเราต้องการที่จะ
รีบแก้ปัญหาเพราะถนนทรุดอยู่ เราต้องการจะแก้ปัญหาก่อนโดยการเอาหินคลุก
ไปท าพ้ืน ไม่รื้อของเก่าเป็นคอนกรีตเสร็จแล้ว เอาหินคลุกไปปูได้ระดับ ก็เลยท า
ให้เกิดฝุ่น แต่ว่าประเด็นปัญหาเรื่องฝุ่น เป็นเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ในขณะที่ว่าเราเกิดจะท าท่อระบายน้ า อาจจะต้องรื้อ ซึ่งท่านสุชาติ จันทร์ทอง 
น าเรียนว่าถนนเส้นนั้น เป็นถนนเศรษฐกิจ ถ้ารื้อจะต้องกระทบกันพอสมควร           
เราจะต้องเตรียมงานกันให้ดี เพราะฉะนั้น ผมมองดูว่ารอบนี้ เราจะซ่อมผิวจราจร
ไปก่อนให้ได้ใช้ก่อน เพ่ือที่จะได้ผ่านหน้าฝนนี้ไปก่อน พอผ่านหน้าฝนนี้แล้ว             
เราท าทีเดียวเลย ว่าจะเอาท่อระบายน้ า รางวีก็ได้ พวกเราคิดกันเป็นอย่างนั้น                  
วันนี้เรื่องที่ผมหนักใจที่สุด คือเรื่องฝุ่นของชาวบ้าน ที่ผ่านมาหลายวัน แล้วไม่มี
ใครลงไปดูแลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้าน เขียนค าร้องมาแล้วนะครับ จริงๆ
แล้วผมอยากให้สอบตรงนี้ว่าติดขัดตรงไหน แต่ว่าเรื่องที่ให้สอบครั้งแรกก็คือเรื่อง
คุณภาพของวัสดุทั้งหินและแอสฟัลท์ติกที่เอามาปูนะครับ ดูว่าเป็นยังไงใช้ได้
ขนาดไหน เพราะว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกับของทางหลวง ซึ่งถ้าเกิดว่าได้คุณภาพ
ตามของทางหลวงจริงอายุใช้งานไม่น่าจะต ากว่า ๘ ปี แต่นี้ในเทศบาลนะครับ              
ไม่เห็นว่าคุณภาพก็ยังไม่ได้ตามที่สมควรเพราะฉะนั้น ต้องขอบคุณ ที่นายสุชาติ 
จั นท ร์ ท อ ง  ไ ด้ น า เ รื่ อ ง เ ข้ า ม า ใน สภ า เ ทศ บา ล  ให้ มี ก า ร ต ร ว จ สอบ                    
ต้องขอบคุณนะครับ  

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 นายสุชาติฯ มีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  



๔๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายสุชาติ จันทร์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุชาติ จันทร์ทอง       
สมาชิ กสภ า เทศบาลนครสุ ร าษฎ ร์ ธ านี  ที่ ท่ า นน ายกฯ  ไ ด้ ชี้ แ จ งม า                             
ผมก็ได้เขา้ใจครับ แต่ตรงที่ชาวบ้านเดือดร้อนจะแก้ไขให้เมื่อไร ตรงสามแยกจุดนี้
ฝุ่นเยอะมาก ชาวบ้านเดือดร้อนครับ ถ้าเอาน้ าไปฉีดถนนก็เละ มีทางเดียวคือ                     
ปูแอสฟัลท์ติก อยากทราบว่าจะแก้ไขเม่ือไร  

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญตอบข้อสงสัยของเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ 

นายประเสริฐ สุขคะโต 
ผอ.ส านักช่าง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล             
ผู้ทรงเกียรติ ผมนายประเสริฐ สุขคะโต ผู้อ านวยการส านักช่าง ส าหรับในส่วนนี้ 
ทางผมจะประสานกับทางส่วนโยธา ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแก้ปัญหา
ให้นะครับ 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 พอเข้าใจกันแล้วนะครับ ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยจะซักถาม
อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ) 
(ส านักช่าง)  กรุณายกมือครับ                                                                     
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ) จ านวนเงิน ๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท             
(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง                    
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการปรับปรุง              
ถ น น ผิ ว จ ร า จ ร แ บ บ แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก ค อ น ก รี ต ถ น น บ า ง อิ ฐ )                              
จ านวนเงิน ๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์               
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนท่าโรงช้าง) (ส านักช่าง) 



๔๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล          
ผู้ทรงเกียรติ ผม นายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                       
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ส านักช่าง 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ าง  ประเภทค่าก่อสร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานการเกษตร  
 งานส่งเสริมการเกษตร  
 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ ตั้งไว้ ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
(หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์              
ชนิด ๑๐ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ                    
๔ จังหวะ มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที 
พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๑ คัน จึงขอโอนลด ๔,๕๐๓,๐๐๐.- บาท 
(สี่ล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชี โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 โครงการปรับปรุ งถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต                    
ถนนท่ า โ ร งช้ า ง  Sta๒+๖๐๐ -๔+๓๔๘ ผิ วจราจรกว้ า ง  ๖ .๓๐  เมตร               
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 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ยาว ๑,๗๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๑๒.๐๐ ตร.ม 
จ านวน  ๔,๕๐๓,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 ส านักช่าง ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือการนี้ไว้  
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  เ พ่ือให้ประชาชนคมนาคมสะดวกรวดเร็ ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน               
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป            
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯพิจารณาอนุมัติ
ตามนัยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะซักถามไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯนะครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑๙ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)                  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก          
คอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่าโรงช้าง)  จ านวนเงิน ๔,๕๐๓,๐๐๐ บาท 
(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง                     
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  (โครงการปรับปรุง              
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่าโรงช้าง) จ านวนเงิน ๔,๕๐๓,๐๐๐ บาท 
(ส านั กช่ าง) ด้ วยคะแนนเสี ยงเอกฉั นท์  จ านวน ๑๙ เสี ยง งดออกเสี ยง                    
จ านวน ๑ เสียง                     
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 ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (รถยนต์บรรทุกกระเช้า                  
แบบปิคอัพ) (ส านักปลัดเทศบาล 

 
นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

                                                                                                       
 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล                 
ผู้ทรงเกียรติผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี               
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินโดยมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ เพ่ือใช้
ส าหรับซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป                    
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถยนต์บรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตร
ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า             
๑๑๐ กิโลวัตต์ ติดตั้งกระเช้า สามารถยกได้สูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า ๘ เมตร  
เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการ
ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน ค่าจัดซื้อรถบรรทุก
กระเช้าแบบปิคอัพ เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ยังมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการต่อไป                 
จึงขออนุมัติกันเงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)                
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน 
(รถยนต์บรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ) กรุณายกมือครบั 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (รถยนต์บรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ) จ านวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ส านั กปลั ด เทศบาล )  ด้ วยคะแนนเสี ย ง เอกฉันท์  จ านวน  ๒๑ เสี ย ง                 
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (รถยนต์บรรทุกกระเช้าแบบปิคอัพ) จ านวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๒๑ เสียง                    
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
ชนิด ๑๐ ล้อ) (ส านักปลัดเทศบาล)    

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 
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นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร              
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตตดิ้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขออเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 

หลักการ 
           ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้    
 ส านักปลัดเทศบาล      
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
 หมวดค่าครุภัณฑ์      
 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง     
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า                 
ขนาดถังบรรจุน้ าไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร  พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จ านวน ๑ คัน 
เป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                     

เหตุผล 
 ส านักปลัดเทศบาลไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติ                 
ตามนัยข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 



๔๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)                
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน                  
 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ) 
(ส านักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง  ชนิด ๑๐ ล้อ) จ านวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล)                           
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง  ชนิด ๑๐ ล้อ) จ านวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้
ก่ อหนี้ ผู กพั น  ป ร ะจ า ปี งบปร ะมาณพ .ศ . ๒๕๖๔  (จั ดซื้ อ ร ถยนต์ )                        
(ส านักปลัดเทศบาล)    

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณมีิได้กอ่หนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

                        หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 ส านักปลัดเทศบาล  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารงานทั่วไป  



๔๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ 
ปริ ม าตรกระบอกสูบ ไม่ น้ อยกว่ า  ๒ ,๔๐๐ซี ซี  ระบบเกี ยร์ ออโตเมติ ก                       
ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ติดตั้งแอร์ เครื่องเสียงแบบ DVD ล าโพง จอแบบ LCD 
พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานทันสมัยครบชุด จ านวน ๑ คัน (เป็นราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท    
                        เหตุผล 

 ส านักปลัดเทศบาล ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ               
พ . ศ . ๒๕๖ ๔  เ พ่ื อ จ่ า ย ใ นปี ง บปร ะมาณ  พ . ศ . ๒ ๕๖๕  ต า มร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี)  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ 
๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)                 
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อรถยนต์) (ส านักปลัดเทศบาล) กรุณายก
มือครับ สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อรถยนต์)                 
จ านวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                      

   



๔๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จัดซื้อรถยนต์ )              
จ านวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียง               
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (ครุภัณฑ์ส านักงาน) (กองการเจ้าหน้าที่) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติแถลงต่อสภาฯครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                
ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาพท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวด                  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    ขออนุมัติ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น  กรณี ไม่ก่อหนี้ ผูก พัน หมวด                   
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์   
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 1.โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี (ส าหรับพนักงานเทศบาลฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและ
อัตราก าลัง / ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. พร้อม เก้าอ้ี 
ชนิดมีพนักพิงและล้อเลื่อนปรับระดับได้ จ านวน 1๗ ชุด เป็นเงิน ๑๑๙,๐00 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ) 
 2. เครื่ องท าลายเอกสารแบบตัดตรง ท าลายครั้ งละ ๒๐ แผ่น                  
จ านวน  ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมืน่บาทถ้วน)  (ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ )                    
(เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 3. ตู้ เหล็กเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จ านวน ๕ ตู้  เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท                  
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขนาดไม่น้อยกว่า  ขนาด 46 x 61 x 132 ซม.  
(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 4. ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น จ านวน ๖ ตู้ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
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(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขนาดไม่น้อยกว่า  ขนาด 118 x 40 x 88 ซม.  
(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 ๕. ตู้ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารมีล้อ ๔ ชั้น จ านวน ๔ ตู้  เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐  บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า  ขนาด 92 x 31 x 176 
ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 ๖. เก้าอ้ีพนักพิงบุนวม ขาชุบโครเมียม จ านวน ๑๐ ตัว เป็นเงิน ๕.๐๐๐ 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 51 x 90  ซม. รับน้ าหนักได้ไม่
น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม  (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 7.  โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๑ ชุด (จ านวน ๑๐ ที่นั่ง) เป็นเงิน 
๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขนาดไม่น้อยกว่า 340 x 130 x 75 
ซม.  พร้อมเก้าอ้ีมีพนักพิงและล้อเลื่อนปรับระดับได้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ) 
 8. โซฟารับแขกแบบ ๓ ที่นั่ง จ านวน ๑ ตัว  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขนาด 
๒๐๖ x ๘๓ x ๗๓ ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
(เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
           9. ฉากกั้นห้อง (Partition สูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๑.๕๐ ม.) จ านวน  ๑๔  ชุด 
เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ) 
 10. ฉากกั้นห้อง (Partition สูง ๑.๒๐ ม. ยาว ๑.๒๕ ม.) จ านวน  ๓๔  ชุด 
เป็นเงิน ๒๑๔,๘0๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) (ราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ) 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 637,๐0๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   
 

เหตุผล 
 กองการเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ดังกล่าว เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 (ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
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ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี)    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พิจารณา
อนุมัติ ตามนัย ข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน                   
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 
 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)                  
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  (กองการเจ้าหน้าที่) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวนเงิน ๖๓๗,๐๐๐ บาท                 
(กองการเจ้าหน้าที่) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
มิ ได้ก่ อหนี้ผู กพัน  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวนเงิน  ๖๓๗,๐๐๐ บาท                     
(กองการเจ้าหน้ าที่ )  ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๒๑ เสียง                      
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(จัดซื้อรถบรรทุก,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล,คอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ต) (กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เ รี ยนท่ านประธ านสภา เทศบาลที่ เ คา รพ  ผมนายประ เส ริ ฐ                  
บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                           
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันเงินกรณีมิได้               
ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          
จ านวน ๑ รายการ และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ              
รวม ๓ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 

            ขออนุมัติกันเงินจ านวน ๙๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รายละเอียด ดังนี้  

 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารการคลัง 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 ๑.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า                
๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)              
ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน                 
เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) ไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เนื่องจากมิได้ใช้ส าหรับการบริการสาธารณะ 

 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารการคลัง 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒ . เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โน๊ ตบุ๊ ค  ส าหรั บ งานประมวลผล                   

จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับ

ประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)

จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

  ๑)ในกรณีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
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Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ 
  ๒)ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB 
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB             
จ านวน ๑ หน่วย  
 -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
 -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ 
Bluetooth (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) ไม่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เนื่องจากมิได้ใช้ส าหรับการบริการ
สาธารณะ 

๓.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบท่ี ๒ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จ านวน ๖ เครื่อง 

ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) 

 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
 -มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB 
 -มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๗ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อย
กว่า ๒,๐๔๘ x ๑,๕๓๖ Pixel 
 -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b,g,n,ac),Bluetooth 
และ GPS 
 -มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ๔G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
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(built-in) 
 -มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 -มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑.๒ Megapixel 
 -มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel 
         (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) ไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เนื่องจากมิได้ใช้ส าหรับการบริการสาธารณะ 

เหตุผล 
 ด้วยกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่สามารถด าเนินการและ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้อง                 
ขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน            
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีที่มีรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๓ รายการ งบประมาณ 
๙๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามนัย ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)                   
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก, 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล,คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) (กอง
สารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก, เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล,

เหตุผล... 



๕๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต) จ านวนเงิน ๙๙๖,๐๐๐ บาท (กองสารสนเทศภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิ น) ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์  จ านวนเสี ยง ๒๑ งดออกเสี ยง                    
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(จัดซื้อรถบรรทุก, เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล,คอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ต) จ านวนเงิน ๙๙๖,๐๐๐บาท (กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวนเสียง ๒๑ งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๑๘ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
(ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ  

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 

ด้าน บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน สาธารณสุข 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบ ลงทุน  

  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๑๒ แกนหลัก (๑๒ core) หรือ
ดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณ
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นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มี
หน่วยความจ าแบบ Cache  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 
๑๖ MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า ๓๒ GB 
 - สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕ 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ                 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รอบ ต่อนาทีหรือชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และ
มีความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ GB จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย 
 -  มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน ๑ หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
 -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 

-  มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน ๒ หน่วย 
 จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และเป็นครุภัณฑ์ท่ีมิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
 ๒. ตู้ ส าหรับจัด เก็บ เครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบที่  ๒                   
(ขนาด ๔๒U) จ านวน ๒๒,๐๐๐   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U)  จ านวน  ๑  เครื่อง                       
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -  เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๔๒U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า   
๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ เซนติเมตร 
 -  ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-
galvanized steel sheet) 
 -  มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง 
 -  มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว จ านวน ๑ เครื่อง  
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เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
 ๓. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จ านวน ๔๔,๐๐๐ บาท 

 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)    
จ านวน  ๑  เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
 -  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง 
 - มีหน่วยความจ าแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
 - สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ าย โดยใช้ โปรโตคอล ( Routing 
Protocol) BGP,OSPFv๒,OSPFv๓,RIP-๑,RIP-๒, RIPng, Static IPv๔ Routing 
และ Static IPv๖ Routing ได้เป็นอย่างน้อย 
 -  สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
 -  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๖ ได้จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  
๔๔ , ๐๐๐  บ าท  เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง า นส า ห รั บ ง านบริ ห า รทั่ ว ไ ป                 
เกี่ยวกับสาธารณสุข(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้
ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๓  kVA จ านวน ๓๒,๐๐๐ บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  ๓  kVA  จ านวน  ๑  เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๓ kVA (๒,๑๐๐ Watts) 
 -  มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๒๕% ๑๙๕ – ๒๔๕ 
 -  มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า ๒๒๐+/-๕%  ๒๑๕ – ๒๒๕ 
 -  สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที จ านวน ๑ เครื่อง 
เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)  และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้



๕๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
๕.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย ขนาด  ๔  ช่อง จ านวน ๒๕,๐๐๐   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย ขนาด ๔ ช่อง                  
จ านวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel®Dual Core™ ๖๔ Bit 
ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมความเร็ว (Burst Mode) ๒.๙GHz 
 - มีหน่วยความจ า Ram แบบ DDR๔ ขนาด ๒ GB และสามารถขยาย
เพ่ิมเติมได้ไม่น้อยกว่า ๖ GB 
 - มีช่องส าหรับใส่ HDD จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง แบบ Hot Swap 
 - สามารถท า Raid ได้ไม่น้อยกว่า Raid ๐, ๑, ๕, ๖, ๑๐ ได ้
 - มีช่องเชื่อมต่อ Network แบบ Gigabit Ethernet จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB ๓.๒ Gen ๑ Port  ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง 
 - รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 จ านวน  ๑  เครื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

 ๖.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จ านวน    ๓๘,๐๐๐   บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  จ านวน  ๑  เครื่อง  
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 -  เป็น HardDisk ส าหรับถูกออกแบบใส่ Network Attached storage 
โดยเฉพาะ 
 -  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ TB จ านวน ๔ ตัว 

 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SATA หรือ SAS มีความเร็วไม่น้อยกว่า 

๗๒๐๐ รอบต่อนาที 

 -  รั บป ร ะกั น สิ น ค้ า ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑  ปี  จ า น วน  ชุ ด  ๑  เ ค รื่ อ ง                    

เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข (ราคาในท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์) และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะและกิจกรรม



๕๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สาธารณะ รวมเป็นเงิน   ๕๑๑,๐๐๐  บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
 

เหตุผล 
 ตามท่ีส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป  

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ส านักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) จ านวนเงิน  ๕๑๑,๐๐๐ บาท (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) จ านวนเงิน ๕๑๑,๐๐๐บาท (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๕๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  ระเบียบวาระที่ ๑๙ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                 
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตตดิ้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้ก่อหนี้หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 งบลงทุน  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 - รถบรรทุก (ดีเซล) เป็นเงิน   ๘๕๔,๐๐๐   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  

๑๑๐  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  จ านวน ๑ คัน  คุณสมบัติพอสังเขปดังนี้  

 ๑. เป็นกระบะส าเร็จรูป 

 ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู 

 ๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 ๔. ราคารวมภาษีสรรพสามิต เพ่ือใช้ปฏิบัติงานส าหรับงานส่งเสริม

สุขภาพ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าเดือนธันวาคม  

๒๕๖๒) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  ฉบับแก้ไข  ครั้งที่ ๗  

หน้า ๑๕  ล าดับที่  ๓๔  

 
 



๖๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เหตุผล 
 ตามท่ีส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อนี้
ผูกพัน  เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาล  ท่ านใดอนุมัติ กั น เ งินต่อสภาท้องถิ่ น  กรณีมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน                   
(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) จ านวนเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท             
(ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง              
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) จ านวนเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท               
(ส านั กส า ธา รณสุ ขและสิ่ ง แ วดล้ อม )  ด้ ว ยค ะแนน เ สี ย ง เ อกฉั นท์                        
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๒๐ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสรา้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
สวนหลวง ร.๙) (ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

                                                                                                       



๖๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร              
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตตดิ้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ -โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.๙) โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 งบลงทุน  
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  -โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
(สวนหลวง ร.๙)  จ านวน    ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท                                              
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร  ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๘  ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลก าหนด)  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานส าหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข 
(สวนหลวง ร.๙) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง   
ครั้งที่  ๑๑  หน้า ๑๗  ล าดับที่ ๑๗                     

เหตุผล 
 ตามท่ีส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อ
นี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง               
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ



๖๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ตามนัยข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการ
ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สวนหลวง ร.๙)                    
(ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร                         
สุราษฎร์ธานี สวนหลวง ร.๙) (จ านวนเงิน๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (ส านักสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล               
นครสุ ราษฎร์ ธานี  สวนหลวง ร.๙)(จ านวนเงิ น๒๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐บาท)                      
(ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง 
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๒๑ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ส านักคลัง) 

 
นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

                                                                                                         
 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

                                                                                                    



๖๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี             
ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ส านักคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงินประมาณรวมจ านวน ๘๐๙,๙๐๐ บาท (แปดแสนเก้า
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 
หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ส านักคลัง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลังและงานบริหารงานทั่วไป               
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณรวม 
ทั้งสิ้น จ านวน ๘๐๙,๙๐๐  บาท (แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่  ๑   จ านวน  ๒๐  เครื่อง 
 ๒.  เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๘๐๐ VA       จ านวน  ๒๐  เครื่อง 
 ๓.  เครื่องบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย(NAS) จ านวน  ๒  เครื่อง 
 ๔.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet  Printer)  จ านวน  ๑  เครื่อง
ส าหรับกระดาษขนาด  A๓ 
 ๕.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวด า จ านวน  ๑๖  เครื่อง  
 ๖.  เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  ๓  KVA  จ านวน  ๒  เครื่อง 
 ๗ . ส แ ก น เ น อ ร์ ส า ห รั บ ง า น เ ก็ บ เ อ ก ส า ร ร ะ ดั บ ศู น ย์ บ ริ ก า ร                   
จ านวน ๒ เครื่อง แบบที่  ๓     

เหตุผล 
 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน จะต้องด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บัติ การจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ของ
กระทรวงมหาด ไทย  กรณีก ารจั ดซื้ อครุ ภัณฑ์ คอม พิว เตอร์ ที่ มี มู ลค่ า                    
ไม่เกิน ๑๐  ล้านบาท  จะต้องได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัดก่อน 
จึงจะสามารถด าเนินการจัดหาได้  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ มีความรุนแรงและต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารและ จัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีการประชุมพิจารณาให้ความเห็น



๖๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีส่งไปขอรับความ
เห็นชอบ ส่งผลให้ส านักคลังไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
 ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กรณียังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ส านักคลัง  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหาร              
การคลัง  และงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน ๘๐๙,๙๐๐ บาท (แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน  
ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ 
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ส านักคลัง) 
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๔ กรณียั งมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน                     
(จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) จ านวนเงิน ๘๐๙ ,๙๐๐ บาท (ส านักคลัง)          
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) จ านวนเงิน ๘๐๙,๙๐๐ บาท (ส านักคลัง) ด้วยคะแนนเสียง                
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

   



๖๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ระเบียบวาระท่ี ๒๒ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง) (ส านักคลัง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                   
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ดังนี้  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง 
 รถดับเพลิง 
 โครงการจัดซื้ อรถดับ เพลิ ง   งบประมาณตั้ ง ไว้ เป็นจ านวนเงิน 
๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดมีถังน้ าถังโฟมในตัว 
ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ขนาดถังบรรจุน้ าไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ถังโฟมบรรจุไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๑ คัน   ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เนื่องจากยังมิได้รับหนังสือพิจารณาผลการ
อุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแต่อย่างใด 

เหตุผล 
 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส านักคลัง ไม่สามารถก่อหนี้ ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากยังมิได้รับหนังสือพิจารณาผลการอุทธรณ์จาก
กรมบัญชีกลางแต่อย่างใด จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันเพือ่จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๔                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน



๖๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี)   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติตาม
นัยข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดสงสัยจะซักถามไหมครับ เชิญนายวิสาฯครับ 

นายวิสา ประสงค์จินดา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิสา ประสงค์จินดา 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๒๒ โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิง แต่วงเล็บว่า ส านักคลัง ผมไม่มั่นใจในตรงนี้นะครับ 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญท าความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลครับ 

นางสาวบุษรา พรมจันทร์ 
ผอ.ส านักคลัง 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล                
ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวบุษรา พรมจันทร์ ผู้อ านวยการส านักคลัง ในกรณี            
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง) เนื่องจากว่า
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว แต่ได้มีการอุทธรณ์ 
เลยต้องส่งเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย และรอการวินิจฉัยอยู่นะคะ 
เรื่องเลยยังอยู่ในขั้นตอนของส านักคลัง  

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ยังมีผู้ใดสงสัยอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม บ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ  ขณะนี้ในที่ประชุม                 
มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิก
สภาเทศบาล  ท่านใดอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิง) (ส านักคลัง) กรุณายกมือครับ 
  
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง) จ านวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักคลัง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๖๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 
มติที่ประชุม 

   
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง) จ านวนเงิน ๘ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท               
(ส านักคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง   
จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๒๓  เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีไม่
กรณีผูกพัน (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) (ส านักคลัง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติแถลงต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี              
ขอเสนอญัตติขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 กองสวัสดิการสังคม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 - รถบรรทุก (ดีเซล)  

 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด ๑ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะส าเร็จรูป ห้องโดยสารเป็น แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศ และภาษีสรรพสามิต 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)                     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ หน้า ๕๙                   
ล าดับ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 



๖๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 
เหตุผล 

 เนื่องจากฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ด าเนินการประกาศประกวดราคาซื้อ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
(e-bidding) โดยก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔              
ถึงวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ก าหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูลภายใน                 
วันที่  ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ก าหนดวันสิ้นสุดการชี้ แจงข้อสอบถามใน                 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก าหนดวันเสนอราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
ก าหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าไม่
สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ              
ตามนัยข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล            
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาล                  
ท่านใดอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล)                
(ส านักคลัง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) จ านวนเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท (ส านักคลัง)                   
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดี เซล) จ านวนเงิน ๘๕๔ ,๐๐๐บาท                
(ส านักคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง     
จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๒๔ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง และครุภัณฑ์ส านักงาน) (ส านักคลัง) 

                                                                                                        



๖๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติแถลงต่อสภาฯครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี               
ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ส านักคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   และครุภัณฑ์ส านักงาน  วงเงินประมาณ
รวม  ๓๑๒,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

                   หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ส านักคลัง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๑๒,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 ๑  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  ๑  รายการ  
ดังนี้ 
   ๑.๑  รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ              
จ านวน  ๔  คัน  เป็นเงิน  ๒๐๖,๔๐๐  บาท   
 ๒.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  ๙  รายการ  ดังนี้  
    ๒.๑  รถเข็นเอนกประสงค์แบบตะแกรง  จ านวน  ๑  คัน  
เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท   
    ๒.๒  รถเข็นเอนกประสงค์แบบท้องแบนพ้ืนเหล็ก  ๔  ล้อ              
มีด้ามจับเข็น  จ านวน  ๒  คัน  เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท   
    ๒.๓  โต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์  มีลิ้นชัก  ๒  ชั้น  มีชั้นส าหรับ
วางคีย์บอร์ด  มีช่องส าหรับวาง ซีพียูคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน  
๕,๘๐๐  บาท   
    ๒.๔  โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาด  ๔.๕  ฟุต  กว้างไม่น้อยกว่า  
๑๓๕  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า   ๖๕  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  ๗๐  ซม.  จ านวน  ๑ ตัว  
เป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท   
        ๒.๕  ตู้ไม้ทรงเตี้ยวางเอกสาร  ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกx
สูง) ๘๐๐x๔๐๐x ๘๕๐  มม. จ านวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๑,๙๐๐ บาท   



๗๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

    ๒.๖  ตู้เหล็กทรงสูงบานสไลด์  ขนาดไม่น้อยกว่า  (กว้าง x 
ลึก xสูง) ๙๐x๔๕x๑๘๓  ซม. จ านวน ๑ ตู้  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   
    ๒.๗ ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นประดับ 
๓ ชั้น  จ านวน  ๑  ตู้  เป็นเงิน  ๕,๙๐๐  บาท   
    ๒.๘  เก้าอ้ีโครงเหล็ก  ขนาด  ไม่น้อยกว่า  (กว้าง x ลึก xสูง)  
๔๐x๔๑x๙๐  ซม.  จ านวน  ๑๐  ตัว  เป็นเงิน  ๘,๕๐๐  บาท   
      ๒.๙  เก้าอ้ีส านักงาน  ขนาด  ไม่น้อยกว่า  (กว้าง x ลึก xสูง)  
๖๐ x ๖๕ x๙๐  ซม.  จ านวน  ๑๘  ตัว  เป็นเงิน  ๕๘,๕๐๐  บาท   

 

เหตุผล 
 ส านักคลัง  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
และครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า              
๑๐ ปี  อยู่ในสภาพช ารุดไม่พร้อมส าหรับใช้งาน และจัดหาครุภัณฑ์เ พ่ิมเติมที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน  แต่เนื่องจากไม่สามารถด าเนินจัดซื้อจัด
จ้างและการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔     
 จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กรณียังมิได้ด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพัน ส านักคลัง  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารการคลัง  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  และ  ครุภัณฑ์
ส านักงาน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๑๒,๐๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน               
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๔  พ.ศ.๒๕๖๑                  
หมวด  ๕  การกันเงิน  ข้อ  ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก              
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                                                                                                  



๗๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง และครุ ภัณฑ์ ส านั กงาน) (ส านั กคลั ง )                   
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ งและครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท (ส านักคลั ง)                       
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งและครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท (ส านักคลัง)               
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๒๕ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) (กองสวัสดิการสังคม) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้  

                                     หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ด้านบริการสังคมและชุมชน 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 



๗๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    ดังนี้ 

- รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ             
แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)  
                                            เหตุผล 
 กองสวัสดิการสังคม ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็น ต้องขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน               
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)               
จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน                
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินข อง                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔)                  
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก             
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติ ตามนัย ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่  ๔)                    
พ.ศ.๒๕๖๑  ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) (กอง
สวัสดิการสังคม) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) จ านวนเงิน ๘๕๔ ,๐๐๐ บาท                
(กองสวัสดิการสั งคม)  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์  จ านวน ๒๑ เสี ย ง                         



๗๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) จ านวนเงิน ๘๕๔ ,๐๐๐ บาท                   
(กองสวัสดิการสังคม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง                 
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่  ๒๖ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)                             
(กองสวัสดิการสังคม) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                  
สุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้  ก่อหนี้
ผูกพัน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้  

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ด้านบริการสังคมและชุมชน 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ดังนี้    

- โต๊ะท างาน  ขนาด ๑๖๐ x ๘๐ x ๗๖ ซม. พร้อมตู้ลิ้นชัก ๓ ลิ้นชัก 
ขนาด ๔๐ x ๔๘ x ๕๙.๕ ซม.  ตู้ข้าง ขนาด ๘๐ x ๓๙.๕ x ๗๖ ซม. ส าหรับใช้
ปฏิบัติงาน ของต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน 
๑๔,๙๐๐ บาท  (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
 - โต๊ะท างาน หน้าโต๊ะเมลามีนกระจกสีชาด า ขนาด ๑๖๐ x ๗๕ x ๗๕ ซม. 



๗๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน ของต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายภายในกองสวัสดิการสังคม     
จ านวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๗,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓,๑๐๐ บาท (ราคาใน
ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 - เก้าอ้ีส านักงาน  พนักพิงสูง หุ้มหนัง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง – ต่ า      
ได้ ขาเหล็กมีล้อเลื่อน ขนาด ๖๘ x ๗๖ x ๑๑๐ ซม. ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน ของ
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายภายในกองสวัสดิการสังคม จ านวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๔,๘๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้ 
 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๒๗,๗๐๐ บาท  รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 
๒๕๖๓  ดังนี ้
 ๑. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 
 ๒. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิว้) 
 ๓. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 ๔. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
 ๕. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
 ๖. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟลภ์าพ เพลง และภาพยนตร ์
 ๗.  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  
 รวมเป็นเงิน  ๘๐,๑๐๐  บาท (แปดหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 
เหตุผล 

กองสวัสดิการสังคม ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็น ต้องขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานและประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ จ านวน ๔ รายการ งบประมาณ ๘๐,๑๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อย
บ า ท ถ ้ว น )  เ พื ่อ จ ่า ย ใ น ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๕  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด          
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น ต้องใช้



๗๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติ ตามนัย ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่  ๔)                
พ.ศ. ๒๕๖๑  ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน , ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่) (กองสวัสดิการสังคม) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)                        
จ านวนเงิน ๘๐,๑๐๐ บาท (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                   
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)                        
จ านวนเงิน ๘๐,๑๐๐ บาท (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๒๗  เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายประเสริฐ                   
บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                    
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันเงินกรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 



๗๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

                                          หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินจ านวน ๑๐๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียด ดังนี้  

  
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ๑ . เ ค รื่ อ ง คอมพิ ว เ ต อร์ ส า ห รั บ ง านประมวลผล  แบบที่  ๒                    

จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ

ป ร ะม ว ลผ ล  แ บบ ที่  ๒ ( จ อแส ด ง ภ าพขน า ด  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๑ ๙  นิ้ ว )                   

จ านวน ๓ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน ๑ 
หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

 ๑)เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

 ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
 ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB 

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 



๗๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB                
จ านวน ๑ หน่วย 

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐                
Base -T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
 - มีช่องเชื่ อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐หรือดีกว่ า ไม่น้อยกว่ า                 
๓ ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
 (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
 ๒.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จ านวน ๑๗,๔๐๐ บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จ านวน ๓ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

เหตุผล 
 

 ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไม่สามารถด าเนินการและก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกัน
เงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (กรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติให้กันเงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๒ รายการ งบประมาณ 
๑๐๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามนัย ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบ



๗๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

 
นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

  
 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล                
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล                 
ท่านใดอนุมัติกันเงินกรณีมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )                         
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) กรุณายกมือครับ 
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จ านวนเงิน ๑๐๗,๔๐๐ บาท (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                    
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จ านวนเงิน ๑๐๗,๔๐๐ บาท (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                    
จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๒๘ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) (ส านักการศึกษา) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                  
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  กันเงินกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพันค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้
รูปแบบ Coding Life Code (CLC) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิม
วิทยา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ 
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Coding Life Code (CLC) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
จ านวน ๕๓๓,๑๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑ จ านวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น             
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑ จ านวน ๔๐ เครื่อง ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
 - มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB  
 - มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อย
กว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๒๐๐ Pixel  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n, ac),Bluetooth  
 - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑.๒ Megapixel  
 - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๓ 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จ านวน 
๕,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ ๑ จ านวน ๑ ชุด    มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย  
 - สามารถท างานท่ีคลื่นความถี่ ๒.๔ GHz และ ๕ GHz  
 - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA๒ ได้เป็นอย่างน้อย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
 - สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at 
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(Power over Ethernet)  
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้ 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕ ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๓ 
  เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ ต่อนาที (ipm)  
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)  
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได้  
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ 
๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi  
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา  
   - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า           
๑ ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้  
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
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(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๓ 
  
ตู้ชาร์จแท็บเล็ต จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชาร์ตแท็ปเล็ต 
จ านวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
  - เป็นตู้ชาร์จแบบมีล้อเลื่อน และล๊อคล้อได้ 
  - รองรับการชาร์จแท็บเล็ตอย่างน้อย OTP, IPad, IPhone, Sumsung, 
Tablet PC และอุปกรณ์ที่ชาร์จแบบ USB 
  - ชาร์จพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เครื่อง 
   - มีระบบป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟช๊อต 
  - มีพัดลมหรือช่องระบายอากาศ 
  - โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑ 
  - รับประกันอย่างน้อย ๑ ปี 
  (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ก าหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและ
ประหยัด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๓ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์                                         . 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                             
 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  จ านวน ๒๗,๗๐๐ บาท            
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
จ านวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้    
 - ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล                          
  - ขนาดจอภาพขั้นต่ า ๖๕ นิ้ว    
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 - สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
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 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
 - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– 
๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๓ รวมงบประมาณขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ 
Coding Life Code (CLC) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา 
จ านวน  ๕๓๓,๑๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
         เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักการศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙              
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน          
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กัน
เงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๓๓,๑๐๐ บาท             
(ห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินกรณีมิได้
ก่ อหนี้ ผู ก พั น  (ครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ , ครุ ภั ณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ )                    
(ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
  
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้



๘๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ผูกพัน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) จ านวนเงิน ๕๓๓,๑๐๐ บาท 
(ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) จ านวนเงิน ๕๓๓,๑๐๐ บาท 
(ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง 
จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๒๙ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียนจตุบงกช โรงเรียนเทศบาล ๔                    
วัดโพธาวาส) (ส านักการศึกษา) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูก พัน                   
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเรียนจตุบงกช โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

                                       หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเรียนจตุบงกช โรงเรียน
เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)   จ านวน ๓๔๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาท
ถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
    โครงการปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเรียนจตุบงกช โรงเรียนเทศบาล ๔                
(วัดโพธาวาส) จ านวน ๓๔๒,๐๐๐ บาท. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนที่
รอบอาคารเรียนจตุบงกช โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่



๘๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 - เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ความหนาไม่
น้อยกว่า ๑๒.๕ ซม. (ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๙ 
         เหตุผล 
 เนื่องจากการจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้อง           
ขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กัน
เงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ ๓๔๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่น
สองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด           
จะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล                
ท่านใดอนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเรียน
จตุบงกช โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธาวาส) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติ อนุมัติกันเงินกรณีมิได้                       
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ รอบอาคารเรียนจตุบงกช โรงเรียน                        
เทศบาล ๔ วัดโพธาวาส) จ านวนเงิน ๓๔๒,๐๐๐ บาท (ส านักการศึกษา)                              
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 



๘๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(โครงการปรับปรุงพื้นที่ รอบอาคารเรียนจตุบงกช โรงเรียนเทศบาล ๔                       
วัดโพธาวาส) จ านวนเงิน ๓๔๒,๐๐๐ บาท (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๓๐ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
( โครงการปรับปรุ งต่ อ เติ มโ รงประกอบอาหาร โรง เรี ยน เทศบาล ๑                  
แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิม
วิทยา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบอาหาร โรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จ านวน ๘๕๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑            
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)จ านวน ๘๕๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๖๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ท าอาหารและพ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบ
เพ่ือประกอบอาหาร แบบฐานรากเสาเข็ม (ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑๓ 

เหตุผล 



๘๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 เนื่องจากการจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน                 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กัน
เงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ ๘๕๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่น
สองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ 
ต่อไป 

 
นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

  
 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ ได้ เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล                  
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร
โรงเรียนเทศบาล ๑ แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาล ๑ แตงอ่อน
เผดิมวิทยา) จ านวนเงิน ๘๕๕,๐๐๐ บาท (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง                
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                 
(โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาล ๑ แตงอ่อนเผดิม
วิทยา) จ านวนเงิน ๘๕๕,๐๐๐ บาท (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                  
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๓๑ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 



๘๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงานส าหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) (ส านักการศึกษา) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                    
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน ๕๑๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับมัธยมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ ์
 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน เป็นเงิน  
๕๑๐,๐๐๐  บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน ๓๐ เครื่อง  ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี            
โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB 
   
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย



๘๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน 
๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน  (Internal)  หรือภายนอก 
(External)  จ านวน ๑ หนว่ย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
   - มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) 
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 
    (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๗                
หน้า ๒๒ ล าดับที่ ๕๐ 

เหตุผล 

 เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการ              
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน ส านักคลัง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าด้วยวิธีคัดเลือกแล้ว แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกมีความเห็นชอบให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส านักคลัง  ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ส านักการศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน             
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 



๘๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กัน
เงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับส านักงานส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) (ส านัก
การศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงานส าหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ) จ านวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ส านักการศึกษา)                          
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงานส าหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) จ านวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ส านักการศึกษา)                    
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๓๒ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน ๒ เวชพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ 
แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ               

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคาร
เรียน ๒ (เวชพิสิฐ) (โรงเรียนเทศบาล ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               



๙๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน ๒ (เวชพิสิฐ) 
(โรงเรียนเทศบาล ๑) จ านวน ๑๓๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   
    - โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน ๒ (เวชพิสิฐ) (โรงเรียน
เทศบาล ๑) จ านวน ๑๓๖,๕๐๐  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งหลังคากันสาด โครงเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี                    
จ านวน ๑๒ ชุด แต่ละชุดมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๗ หน้า ๑๙ ล าดับที่ ๔๔  

เหตุผล 

 เนื่องจากการโครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน ๒ (เวชพิสิฐ) (โรงเรียน
เทศบาล ๑ )ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินได้ด าเนินการขั้นตอนการจัดซื้อ            
จัดจ้าง ปรากฏว่า ผู้ เสนอราคาได้ เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้ งไว้  
จึงได้ด าเนินการทบทวนราคาใหม่ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง และโอนงบประมาณเพ่ิมเติมแล้ว ส านักการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งป ี



๙๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กัน
เงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสน
สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล             
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับขณะนี้ในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการติดตั้ งหลังคากันสาดอาคาร                  
เรียน ๒ เวชพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๑ แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ส านักการศึกษา)                         
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  (โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน ๒ เวชพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๑)               
จ านวนเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์              
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
(โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน ๒ เวชพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๑                       
แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จ านวนเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท ์จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๓๓ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(จัดซื้อซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๔ วัดโพธาวาส ) (ส านักการศึกษา) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                  
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กันเงินกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV            
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี



๙๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

หลักการและเหตุผล ดังนี้   

      หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงินรายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)  จ านวน ๔๗๗,๖๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   - โทรทัศนแ์อล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เป็นเงิน ๔๗๗,๖๐๐ บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
จ านวน  ๒๔  เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ 
(วัดโพธาวาส)  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้             . 
   ๑. ระดับความละเอียดจอภาพ  ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล 
 ๒. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า ๕๕ นิ้ว 
 ๓. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
    ๔. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
    ๕. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง            
   ๖. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์             .    
 ๗. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
   ๘. พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย                . 
      - ต้องยึดทีวีด้วยขาแขวนที่เหมาะสมส าหรับทีวีพร้อมใช้งาน/๑ เครื่อง
.............. - ร้อยสายไฟในท่อ pvc ยาว ๘ เมตร พร้อมติดตั้งสวิตช์ ๑ ตัว/๑ เครื่อง          
.  (ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ หน้า ๕๒..........  

เหตุผล 

  เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการ             
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากรายการครุภัณฑ์ได้
ตั้งคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อมาส านัก



๙๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

งบประมาณได้ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ท า
ให้รายละเอียดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์รายการดังกล่าวฯ เปลี่ยนแปลงไป
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ ต่อมาส านักการศึกษาได้ขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓  ส านักการศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
เพ่ือไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก              
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้กัน
เงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๗๗,๖๐๐ บาท (สี่แสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๔ )                    
พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวม
ประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (จัดซื้อซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๔ วัดโพธาวาส ) (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (จัดซื้อซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล ๔ วัดโพธาวาส ) จ านวนเงิน ๔๗๗,๖๐๐ บาท (ส านักการศึกษา)                     
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

 
มติที่ประชุม 

  
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 



๙๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(จัดซื้อซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ส าหรับโรงเรียน      
เทศบาล ๔ วัดโพธาวาส)  จ านวนเงิน ๔๗๗,๖๐๐ บาท (ส านักการศึกษา)                
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๓๔ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน( โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่  ๔                     
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ                    
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  ดังนี้ 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ  หมู่ที่ ๔ ต าบลบาง
กุ้ง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหา
ข้อมูลในการด าเนินการออกแบบ 
 - ออกแบบจัดวางระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่สวนสาธารณะ 
 - ออกแบบก่อสร้างภายในพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมสวยงาม 
 - ออกแบบจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ให้สวยงามสอดคล้องกับบริบทของเมือง 
จัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้างเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

 



๙๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เหตุผล 
 เนื่องจากส านักช่างไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙                 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                 
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตาม
นัย ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล          
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ            
หมู่ที่  ๔  ต าบลบางกุ้ ง  อ า เภอ เมือง จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ) (ส านั กช่ าง )                  
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                  
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๔                 
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท                 
(ส านักช่าง) 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                  
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๔ 
ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ส านักช่าง) 

  ระเบียบวาระท่ี ๓๕ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน  แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ Cap) (ส านักช่าง) 



๙๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักช่าง   
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รถบรรทุ ก  (ดี เ ซล )  ขนาด  ๑  ตั น  จ านวน  ๗๑๕ ,๐๐๐ . -บาท                
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
ส าหรับนั่งหรือเก็บของได้ เป็นกระบะส าเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน ๑ คัน (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) ตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ หน้า ๖ ล าดับที่ ๑๒ 

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ ทันภายในปี งบประมาณ                  
พ.ศ.๒๕๖๔เนื่องจากอยู่ในระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งยังไม่ได้คู่สัญญาฯ  
จึ งมีความจ า เป็นต้องขออนุมัติกัน เ งินโดยไม่ก่อหนี้ ผู ก พัน เ พ่ือจ่ ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร



๙๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ Cap) (ส านักช่าง)  กรุณายกมือครับ 
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ Cap) จ านวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ Cap) จ านวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๓๖ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ             
ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 



๙๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่
ก่อหนี้ ผู ก พัน  งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2564                    
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส านักช่าง   
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 591,000.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จ านวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคา
อลูมิเนียม ส าหรับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 80 ล าดับที่ 9 

เหตุผล 
   ส านักช่าง ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งยังไม่ได้คู่สัญญา
ฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เ พ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ 59  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ต่อไป 
 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร



๙๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กระบอกสูบไม่ต ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ ต า กว่ า  ๒ ,๔๐๐ ซี ซี  )  จ าน วน เ งิ น  ๕๙๑ ,๐๐๐ บ าท (ส านั ก ช่ า ง )                    
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

 
มติที่ประชุม 

                                                                                                   
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่     
ต า ก ว่ า  ๒ ,๔๐๐  ซี ซี  )  จ า นวน เ งิ น  ๕๙๑ ,๐๐๐ บาท(ส า นั กช่ า ง )                
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๓๗ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                     
ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔              
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักช่าง   
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา จ านวน ๕๗๕,๐๐๐.- บาท 
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา เป็นรถช่วงยาว กระบะ



๑๐๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ส าเร็จรูป รวมเครื่องปรับอากาศแล้ว จ านวน ๑ คัน (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ หน้า ๔๒ ล าดับที่ ๕ 

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                  
พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งยังไม่ได้คู่สัญญาฯ                 
จึ งมีความจ า เป็นต้องขออนุมัติกัน เ งินโดยไม่ก่อหนี้ ผู ก พัน เ พ่ือจ่ ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อี กไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล              
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา)                
จ านวนเงิน  ๕๗๕ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่ า ง )  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                     
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น      
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา)               
จ านวนเงิน ๕๗๕ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)  ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์                 



๑๐๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๓๘ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบดล้อยาง ชนิด ๙ ล้อ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 
    หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ส านักช่าง  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 รถบดล้อยาง ชนิด ๙ ล้อ จ านวน ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสน
บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อยาง ชนิด ๙ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ 
๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า              
ที่รอบไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบ/นาที น้ าหนักตัวรถเปล่าไม่เกิน ๙ ตัน ความกว้างตัว
รถไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มิลลิเมตร 
ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร อุปกรณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือที่ก าหนด
ตามมาตรฐานโรงงานบริษัทผู้ผลิต จ านวน ๑ คัน (เป็นราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่
ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕ หน้า ๘๖ ล าดับที่ ๑๘ 

เหตุผล 
 ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 



๑๐๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ  ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบดล้อยาง ชนิด ๙ ล้อ) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบดล้อยาง ชนิด ๙ ล้อ) (ส านักช่าง) จ านวนเงิน 
๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง           
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                
ก ร ณี ไ ม่ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น  ( จั ด ซื้ อ ร ถ บ ด ล้ อ ย า ง  ช นิ ด  ๙  ล้ อ )                          
จ านวนเงิน ๓ ,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์     
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๓๙ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลทีเคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ



๑๐๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักช่าง 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จ านวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 
๔ ล้อ มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  ๑. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ ามี
ก าลังไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาท ี
  ๒. ระบบส่งก าลัง  
  - มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ 
  - มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)  
  ๓. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ หรือไฮโดรสแตติค 
  ๔. ระบบเบรก แบบจานแช่ในน้ ามัน 
  ๕. ระบบไฮดรอลิก 
  - ความดนัระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
  - แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๑ คัน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๕ หน้า ๘๓                   
ล าดับที่ ๑๓  

เหตุผล 
 ส านักช่ าง  ไม่ สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่าย            
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร



๑๐๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ  ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด              
จะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน               
๔ ล้อ) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อรถฟาร์ มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ)                
จ านวนเงิน ๑ ,๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                      
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น               
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน(จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ)                 
จ านวนเงิน ๑ ,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                   
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๔๐ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์)                 
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี             



๑๐๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔             
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 ส านักช่าง 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 โคมไฟถนนชนิด LED จ านวน ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ วัตต์ จ านวน ๑๘๔ ดวงโคม พร้อมกิ่งโคมคู่ จ านวน ๙๒ ชุด ติดตั้งบริเวณ
เกาะกลางถนนกาญจนวิถีและเกาะกลางถนนปากน้ า (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕ หน้า ๗๗ ล าดับที่ ๑  

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากอยู่ในระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งยังไม่ได้คู่สัญญาฯ  
จึ งมีความจ า เป็นต้องขออนุมัติกัน เ งินโดยไม่ก่อหนี้ ผู ก พัน เ พ่ือ จ่ ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร



๑๐๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์)                 
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์) 
จ านวนเงิน ๕ ,๔๐๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น   
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์)                
จ านวนเงิน ๕ ,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                       
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๔๑ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ W) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติแถลงต่อสภาฯครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



๑๐๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ส านักช่าง 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 โคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐W จ านวน ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนชนิด LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๕๐W พร้อมติดตั้ง จ านวน ๑,๔๕๕ ชุด ดังนี้ 
  ๑. ถนนราษฎร์บ ารุง ๑,๓,๔,๕,๖ และ ๗ 
  ๒. ถนนการุณราษฎร์, ถนนการุณราษฎร์
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,
๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐,๓๒,๓๓,๓๔,๓๖,๓๗ และ ๔๑ 
  ๓. ถนนการบินไทย 
 ๔. ถนนท่าทอง, ถนนท่าทอง ๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๒ และ ๑๔ 
  ๕. ถนนตลาดใหม่ ๑,๓,๔,๕,๙,๑๑,๑๓,๑๙,๒๕,๒๗,๒๙,๓๕ และ ๓๗ 
  ๖. ถนนดอนนก ๑๑,๑/๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๘/
๑,๙,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓, 
๒๔,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๓๙,๔๑ และ ๔๑/๑ 
   ๗. ถนนราษฎร์อุทิศ ๑,๑/๑,๒,๓,๔,๖,๗ และ ๘ 
  ๘. ถนนชนเกษม ๒,๓,๖,๗,๘,๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐ (แยกขวา) 
๒๒ ,๒๓ ,๒๔ ,๒๖ ,๒๗,๒๙ ,๓๐,๓๑ ,๓๒ ,๓๓ ,๓๔ ,๓๕ ,๓๖ ,๓๗,๓๘ ,๓๘/๑ ,๓๘/
๒,๓๙,๔๐,๔๑,๔๒,๔๔,๔๖,๔๘,๔๘/๑,๕๐ และ ๕๑/๑ 
 ๙. ถนนศรีพุนพิน 
  ๑๐. ถนนศรีนาสาร 
  ๑๑. ถนนราษฎร์รังสรรค์ ๑ และ ๒ 
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗ หน้า ๔๓ ล าดับที่ ๖  

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                    
พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากปรับการก าหนดคุณลักษณะให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
และอยู่ในระหว่างการก าหนดคุณลักษณะฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เ พ่ือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข



๑๐๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด              
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหาร ได้ญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล               
ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า                
๕๐ W) จ านวนเงิน ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์               
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ W)                
จ านวนเงิน ๑๕ ,๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                   
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                  

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
ไ ม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้ อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ W)                  
จ านวนเงิน ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                  

  ระเบียบวาระท่ี ๔๒ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อเสาไฟและอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ



๑๐๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักช่าง 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
  เสาไฟและอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED จ านวน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท                   
(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟชนิดเหล็กชุปกัลป์วาไนท์ 
ความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งบริเวณสะพานวัดโพธิ์ ๓๑ จ านวน ๘ ต้น (ราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ ในมาตรฐานครุภัณฑ์ )  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๗๙ ล าดับที่ ๗ 

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากผู้บริหารฯ ให้พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน           
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 



๑๑๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้ญัตติเสนอต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อเสาไฟและอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED) 
(ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อเสาไฟและอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED จ านวนเงิน 
๔๑๐,๐๐๐ บาท  (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง              
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น               
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อเสาไฟและอุปกรณ์โคมไฟถนนชนิด LED              
จ านวนเงิน ๔๑๐ ,๐๐๐ บาท  (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                   
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๔๓ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต              
ถนนชนเกษมช่วงแยกนริศถึงแสงเพชร) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักช่าง 



๑๑๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 
ช่วงแยกนริศถึงแสงเพชร จ านวน ๖,๐๑๑,๐๐๐.-บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) เ พ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต               
ถนนชนเกษม กว้าง ๑๔.๖๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน            
ที่เทศบาลก าหนด) ตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม                   
ครั้งที่ ๕ หน้า ๑๕ ล าดับที่ ๒๕  

 
 

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน  ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่ง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล            
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่ น  กรณี ไม่ก่ อหนี้ ผู ก พัน  ( โครงการปรับปรุ งถนนผิ วจราจรแบบ                
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษมช่วงแยกนริศถึงแสงเพชร) (ส านักช่าง)                      



๑๑๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนชนเกษมช่วงแยกนริศถึงแสงเพชร) จ านวนเงิน ๖ ,๐๑๑ ,๐๐๐ บาท              
(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                   
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น              
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนชนเกษมช่วงแยกนริศถึงแสงเพชร) จ านวนเงิน ๖,๐๑๑,๐๐๐ บาท                
( ส า นั ก ช่ า ง )  ด้ ว ย ค ะ แ น น เ สี ย ง เ อ ก ฉั น ท์  จ า น ว น  ๒ ๑  เ สี ย ง                        
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี ๔๔ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โดยมีหลักการเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี                  
พ.ศ.๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 ส านักช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบ าบัดน้ าเสีย 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 -  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่          



๑๑๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ าได้
ไม่น้อยกว่า  ๘,๐๐๐ ลิตร  พร้อมปั๊มน้ าและอุปกรณ์ครบชุด จ านวน ๒ คันๆละ  
๓,๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  รวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  (ราคานอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  ๒๕๖๓) 

เหตุผล 

 ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                    
พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน                
เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ ไขเ พ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๔ )             
พ.ศ.๒๕๖๑  หมวด  ๕  ข้อ  ๕๙ (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี)   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ               
ตามนัยข้อ  ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้ญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ)               
(ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ) จ านวนเงิน 
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง                  
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
ไ ม่ ก่ อหนี้ ผู กพั น  (จั ดซื้ อ รถบรรทุ กน้ า อ เนกประสงค์  ชนิ ด  ๖  ล้ อ )                   



๑๑๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ านวนเงิน ๖ ,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่  ๔๕ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                
กรณี ไ ม่ก่อหนี้ ผูกพัน (โครงการก่อสร้ างห้องน้ าห้องส้วมสาธารณะ                
บริเวณสวนศรีตาปี ชุมชนวัดโพธาวาส) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอ
ญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ 

  โครงการก่อสร้างห้องน้ า - ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณสวนศรีตาปี 
(ชุมชนวัดโพธาวาส) จ านวน ๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม ลักษณะอาคาร ค.ส.ล.
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๘.๗๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า          
๗๓.๙๕ ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องน้ าชาย จ านวน ๔ ห้อง ห้องน้ าหญิง 
จ านวน ๘ ห้อง ห้องน้ าผู้พิการ จ านวน ๑ ห้อง ห้องน้ าเด็ก จ านวน ๑ ห้อง และที่
ปัสสาวะชาย จ านวน ๖ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

เหตุผล 

เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี ได้ ด า เนิ นการตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                   
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในขั้นตอนพิจารณาผลการเสนอราคา  และคาดว่าจะ
ท าให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จึงมีความ



๑๑๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน                
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตาม
นัย ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล         
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมสาธารณะ                        
บริเวณสวนศรีตาปี ชุมชนวัดโพธาวาส) (ส านักช่าง) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างห้องน้ า - ห้องส้วมสาธารณะ บริเวณสวน
ศรีตาปี ชุมชนวัดโพธาวาส) จ านวนเงิน ๑ ,๗๗๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)           
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 21 เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น                
กรณี ไ ม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้ างห้องน้ า -ห้องส้วมสาธารณะ                 
บริเวณสวนศรีตาปี ชุมชนวัดโพธาวาส) จ านวนเงิน ๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท  
(ส านักช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 21 เสียง งดออกเสียง                
จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๔๖ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 



๑๑๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอ
ญัตติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หมวดค่า
ครุภัณฑ ์ 

 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 ๑. ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต  จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อ
ตู้บานเลื่อนกระจก  ๕ ฟุต ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๑๔๙x๔๐x๘๗ ซม.พร้อมกุญแจ  
โครงสร้างเป็นเหล็กแผ่นรีด มีกระจกหน้าบานทั้งสองด้าน จ านวน ๑๐ ตู้              
(ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๓ และเป็นครุภัณฑ์ท่ีมิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ) 

 ๒. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต  จ านวน  ๙,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่าย              
เป็นค่าจัดซื้ อตู้บานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต ขนาดตู้ ไม่น้อยกว่ า๑๒๑x๔๐x๘๗           
ซม.๑ ท าจากเหล็กแผ่น มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ มีแผ่นชั้นวาง ๒ แผ่น 
พร้อมตะขอ  จ านวน ๒ ตู้ (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะ) 

 ๓. ตู้เก็บแฟ้ม ๒ ชั้น  จ านวน  ๕,๖๐๐  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เก็บแฟ้ม ๒ ชั้น ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า             
๙๒x๓๑x๘๙ซม.โครงสร้างเป็นเหล็กแผ่นรีด มีลวดกันล้มท าจากเหล็ก                    
ชุบโครเมี่ยม จ านวน ๒ ตู้ (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ และเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ใช้ส าหรับบริการ
สาธารณะ) 

 ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 ๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV  จ านวน๑๙,๙๐๐ บาท            
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ



๑๑๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง                
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และเป็นครุภัณฑ์ที่
มิได้ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ) 

เหตุผล 
 เนื่องจากส านักช่างไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙                
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ                 
ตามนัย ข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด          
จะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่น กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ,ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
  
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 
(ส านักช่าง) จ านวนเงิน  ๘๙,๕๐๐ บาท (ส านักช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น      
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ,ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่) (ส านักช่าง) จ านวนเงิน   ๘๙,๕๐๐  บาท (ส านักช่าง)ด้วยคะแนนเสียง              
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๑๑๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  ระเบียบวาระท่ี ๔๗ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีสวัสดิ์  
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ.๒๕๖๔  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักช่าง  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ   

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน                    
งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 งาน  บ าบัดน้ าเสีย 
 งบลงทุน 
 หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีสวัสดิ์ จ านวน   
๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. Ø  ขนาด ๐.๘๐ เมตร              
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๙๐๐.๐๐  เมตร  และผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
หนา  ๐.๐๕  เมตร  กว้าง  ๙.๐๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๔๕๐.๐๐  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๔,๐๕๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๒ หน้า ๓ ล าดับที่ ๕  
 รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  



๑๑๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 โอนลด 

 ด้าน  บริหารทั่วไป 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบลงทุน 
 หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

    -  โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (ถนนเลี่ยงเมือง)  
ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒  เป็นเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

 รวมโอนลด  ๗,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท                          
เหตุผล 

 ด้วยส่วนช่างสุขาภิบาล  ส านักช่าง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า             
ค.ส.ล.  Ø ขนาด  ๐.๘๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า๙๐๐.๐๐เมตร                
และ ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา  ๐.๐๕  เมตร  กว้าง  ๙.๐๐  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๔๕๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๔,๐๕๐.๐๐  
ตารางเมตร  เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีสวัสดิ์  
ทั้งนี้  เนื่องจากสภาพถนนศรีสวัสดิ์ในปัจจุบัน  เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนน
ศรีเกษมกับถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่  มีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่น มี
ถนนซอยแยกหลายซอย  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง  ส่วนใหญ่ช ารุดและ
ยังไม่มีรางระบายน้ าการระบายน้ าจะอาศัยพ้ืนที่ว่างซึ่งอยู่ทั้ง  ๒  ข้างทางและ          
น้ าเสียและน้ าฝนจะไหลตามสภาพลาดชันลงพ้ืนที่ไปรวมกันบริเวณตอนกลางของ
ถนนสายนี้  ท าให้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  น้ าฝนรวมถึงน้ าเสียจะไหลรวมกันบริเวณที่ลุ่ม
ช่วงตอนกลางของถนนสายนี้  และบ่อยครั้งเกิดน้ าท่วมขังในระดับสูงจนรถเล็กไม่
สามารถแล่นผ่านไปมาได้  สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่าง
มาก  เทศบาลฯ  พยายามจะก่อสร้างรางระบายน้ า แต่ไม่สามารถด าเนินการได้  
เนื่องจากที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินอยู่ในความครอบครองของเอกชน  และได้
พยายามเจรจาขอความอนุเคราะห์ที่ดิน   เพ่ือให้เป็นทางสาธารณประโยชน์จน
สามารถท าให้ถนนศรีสวัสดิ์เป็นทางสาธารณประโยชน์มีความกว้าง ๑๒.๐๐  
เมตร  ตลอดเส้นทางสามารถพัฒนาหรือน ามาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคได้อย่าง



๑๒๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ครบถ้วน   ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้  จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  และเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล           
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นกรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนน
ศรสีวัสดิ์  (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีสวัสดิ์)                
จ านวนเงิน ๗ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์               
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นกรณี 
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีสวัสดิ์ )
จ านวนเงิน ๗ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์            
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

                                                                                              
 ระเบียบวาระท่ี ๔๘ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
ถนนท่าโรงช้าง) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและ



๑๒๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักช่าง   
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน             
ท่าโรงช้าง Sta ๒+๖๐๐-๔+๓๔๘ จ านวน ๔,๕๐๓,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสน
สามพันบาทถ้วน) ผิวจราจรกว้าง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๘.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๑๒.๐๐ ตร.ม. ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๓ หน้า ๓ ข้อ ๑ 

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                  
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้ญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  



๑๒๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าโรงช้าง) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าโรงช้าง) จ านวนเงิน ๔,๕๐๓,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียง 
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าโรงช้าง) จ านวนเงิน ๔,๕๐๓,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

                                                                                         
 ระเบียบวาระท่ี ๔๙ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนบางอิฐ) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอ
ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือกันเงินโดยไม่ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส านักช่าง   
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 



๑๒๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ 
จ านวน ๓,๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๖,๗๗๔.๐๐ ตร.ม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๑๓ หน้า ๑๒ ข้อ ๒๙ 

เหตุผล 
  ส านักช่ าง  ไม่สามารถก่อหนี้ ผูก พันได้ทันภายในปี งบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาอนุมัติตามนัยข้อ ๕๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ต่อไป 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมครับ  ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่ น  กรณี ไม่ก่ อหนี้ ผู ก พัน  ( โครงการปรับปรุ งถนนผิ วจราจรแบบ                       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางอิฐ จ านวนเงิน ๓,๔๙๕ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียง                
เอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณี



๑๒๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางอิฐ จ านวนเงิน ๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียง                
เอกฉันท ์จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๕๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนวิภาวดี ซอยร้านสายพิณ 
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
และผิวจราจรถนนวิภาวดี  ซอยร้ายสายพิณ   

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล              
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๖๖.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๓๖๓.๐๐  
ตารางเมตร  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนวิภาวดี  ซอยร้านสายพิณ  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือน
ของประชาชนอยู่หลายครัวเรือน  ผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่นอยู่ในสภาพ
เก่าและช ารุด  ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ เดิมการระบายน้ าจะ
ปล่อยให้น้ าฝนและน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนไหลตามความลาดชันของพ้ืนที่ไป
ทางท้ายซอยและระบายลงสู่พรุคลองควาย  ต่อมาที่ดินแปลงสุดท้ายบริเวณ           
ท้ายซอย ซึ่งอยู่ติดพรุคลองควายเจ้าของที่ดินได้ถมดินปรับพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถ
ระบายน้ าลงสู่พรุคลองควายได้  ดังนั้น  เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าจะท่วมขังภายใน
ซอยโดยเฉพาะบนผิวจราจรและไหลล้นเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนท าให้ผู้ที่อยู่
อาศัยในบริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่ อสร้างตาม



๑๒๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

โครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไป
เป็นอย่างด ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗ (๒)  
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการนี้ จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได ้ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนมุัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาทตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .๒๕๔๗   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบข้อ ๘๙(๑)   
ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล          
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน                
ทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอย
ร้านสายพิณ (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยร้านสายพิณ 
จ านวนเงิน  ๔๖๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่ า ง )  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                    
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยร้านสายพิณ 
จ านวนเงิน ๔๖๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์               
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๑๒๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  ระเบียบวาระที่ ๕๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๑๖ ซอยแยก
ข้างบ้านเลขท่ี ๓๓/๑ (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายแฟง สุวรรณบุตร 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายแฟง สุวรรณบุตร               
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี           
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี  ๑๖  ซอยแยกข้างบ้านเลขที่  ๓๓/๑ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน  ๑,๒๓๐,๐๐๐  บาท   ส าหรับส านักช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๒๖๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๗๘๐.๐๐  ตารางเมตร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนกาญจนวิถี  ๑๖  ซอยแยกข้างบ้านเลขที่  ๓๓/๑  เป็นถนนซอย
แยกจากถนนกาญจนวิถี ๑๖สามารถเชื่ อมต่อไปจนถึงถนนเลี่ ย ง เมือง                      
สุราษฎร์ธานี  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีบ้านเรือนของประชาชนก่อสร้างอยู่ตลอด
ความยาวถนนช่วงนี้  ผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างไว้นานแล้วมี
สภาพเก่าและช ารุด  และยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบาย
น้ าจะอาศัยช่องว่างบริเวณไหล่ทางเป็นทางระบายน้ า  จึงเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่
สวยงามและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  นอกจากนี้ยังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้ที่
สัญจรผ่านไปมา  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้ นและเป็น                     
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  



๑๒๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้   ดั งนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                   
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโคร งการนี้               
จ านวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท                 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบ
ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดสงสัยจะซักถามไหมครับ เชิญนายสุวัธชัยฯครับ 

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย    
สมาชิกภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องของท่อระบายน้ าและผิวจราจร ผมจะ
ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ๒ ข้อครับ  
 ข้อ ๑ เรื่องของฝาท่อระบายน้ า เรื่องของการออกแบบฝา มีแบบ
มาตรฐานทีเ่ป็นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไหม ถ้ามี มีกี่แบบ อธิบายให้ผมฟัง
หน่อย  
 ข้อ ๒ เรื่องผิวจราจร ที่เราจะท าเพ่ิมเติมแต่ละที่ เราไปปูทับผิวจราจร
เดิมเก่า แต่ด้านข้างของถนนแต่ละสายที่ท าใหม่แบบปูทับของเดิม ขอบด้านข้าง
ไม่ทราบว่าได้มีการคิดบ้างไหมครับ ผมยกตัวอย่างถนนหลังวัดพัฒนาราม ผมเห็น
ว่าขอบด้านข้างถนนที่ปูใหม่กลายเป็นชั้นขอบชัดเจน ไม่มีการท าให้ลาดเอียง               
ถ้ารถที่ต้องชิดซ้ายหรือชิดขวา อาจจะตกขอบลงไปเลยนะครับ อยากสอบถาม
เรื่องนี้ เรามีมาตรการใดรองรับบ้าง เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องที่ใช้ถนน 
ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล                
เชิญครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                 



๑๒๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายกเทศมนตรี ผมประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรี เรื่องฝาท่อระบายน้ าเรามีมาตรฐานครับ             
เราใช้มาตรฐานตามคู่มือที่กรมทางหลวงเป็นแบบบังคับ แต่มีบางส่วนที่ต้อง
ออกแบบเอง ซึ่งก็มีไม่เยอะขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ที่จ ากัด ส่วนผิวจราจรตอนที่หาเสียงผม
พยายามที่จะบอกกับประชาชนว่าเราจะพยายามใช้ประโยชน์บนทางเท้าให้ได้ซึ่ง
ถนนบางสายที่แคบก็พยายามตีเส้นทึบชิดขอบทางเท้าแล้วก็ให้รถสามารถขึ้นไป
จอดบนทางเท้าได้ วิธีการที่เราจะท าก็คือเราจะเชื่อมผิวจราจรกับทางเท้าด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตก็พยายามท าอยู่ แต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ซึ่งโครงการที่ผ่านเทศบัญญัติไปก็พ่ึงประกาศใช้และก็ยังไม่ได้ขึ้นปีงบประมาณ ถือ
ว่ายังไม่ได้ใช้งบประมาณตามที่ได้เขียนโครงการ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขึ้น
ปีงบประมาณตุลาคมแล้วมีงบประมาณพอ ท่านก็จะได้เห็นการก่อสร้างในมิติใหม่
เพ่ือแก้ปัญหาการจอดรถ เพ่ิมผิวจราจร ท าให้ประชาชนสามารถใช้ทางเท้า
ร่วมกับรถที่จอด แล้วก็พยายามท าให้ทางเท้าราบเรียบมากขึ้น โดยการท าเหลี่ยม
ลดคม ท าความสูงของถนนเพ่ือที่จะมารองรับทางเท้า แล้วตรงไหนที่เคยเว้าไว้ก็
จะเติมเต็มด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้รถสามารถหลบเข้าไปจอดได้ เป็นการใช้
พ้ืนที่ ร่ วมกัน หลังจากที่มี งบประมาณพอท่านก็จะได้ เ ห็น ต้องขอบคุณ
ประธานสภาเทศบาลครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนะครับ 
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญนายสุวัธชัยฯ ครับ 

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิก
สภาเทศบาล จากการที่ได้ฟังฝ่ายบริหารอธิบายขั้นตอนต่างๆปัญหาหลักๆก็น่าจะ
เป็นเรื่องงบประมาณต้องมีใช่ไหมครับ ผมคิดว่างบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่
ก าลังจะผ่านเดือนนี้ไปก็น่าจะมีงบประมาณเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคม ผมเอง            
ใคร่ฝากประธานสภาเทศบาลสู่ฝ่ายบริหารนะครับว่าถนนเส้นต่างๆ ที่เคยท า
มาแล้วหรือก่อสร้างมาแล้วส่วนตรงไหนถ้ามีปัญหาก็อยากจะให้ท่านท างบฯ
ซ่อมแซมบ ารุงในส่วนตรงนี้ด้วย เพ่ือจะได้แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนเพราะ
ตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องนี้ เยอะมากและก็ร้องเรียนเข้ามาพอสมควรว่าท าไม
ออกแบบมาอย่างนี้ เข้าใจว่าท าถนนกันแต่ท าไมไม่ดูว่าขอบถนนตอนนี้ใช้งาน
ไม่ได้จริง แล้วระดับสูงจากพ้ืนร่องน้ ากับพ้ืนถนนคนละส่วนกันเลย ล้อหน้า
รถจักรยานยนต์ถ้าตกลงไป ถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุไม่สามารถเข็นขึ้นมาเอง
ได้ต้องหาคนช่วย ส่วนนี้ผมใคร่ฝากประธานสภาเทศบาล เราผ่านโครงการ
ระเบียบหลายๆ เรื่องก็อยู่ในเรื่องของการท าถนน การท าท่อ ส่วนเรื่องการท า
ถนนที่ผมพูดก็ฝากในเรื่องของขอบทางไป วันนี้ที่ผมเอาขึ้นมาพูดก็เพ่ือให้เห็นภาพ



๑๒๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

แล้วก็สะท้อนการใช้งานจริงของพ่ีน้องประชาชน ส่วนเรื่องฝาท่อที่ผมเรียน
สอบถามไปเพราะผมเห็นว่าขนาดโครงการใหม่ๆฝาท่อช ารุดเกิดจากอะไรครับ 
เกิดจากการที่เราลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนเรื่องของคูระบายน้ า         
มีการเปิดฝาผมก็ไม่ทราบว่าการหล่อฝานั้นใส่เหล็กอะไร ปูนตราอะไร ขนาด
มาตรฐานเป็นอย่างไร เพราะเวลางัดก็แตกร้าวตามแรงงัดของช่างที่ลงไปแก้ไข
ปัญหา พอเกิดปัญหาเวลาจะเปลี่ยนฝาท่อก็ต้องรอ ผมไม่เข้าใจว่าฝาท่อส ารอง
หรือฝาท่อที่เป็นอะไหล่เรามีหรือไม่ ฝาท่อเรามีขนาดมาตรฐานแล้วเรามีฝาท่อ
ส ารองไหม โทรแจ้งวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้สามารถเปลี่ยนได้เลย แต่เท่าที่ฟังมา
โดยส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเมื่อก่อนอาจจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรผมก็เลยฝาก
ท่านว่าถ้าท าใหม่ช่วยไปดูตรงนี้ให้หน่อยท าให้เป็นมาตรฐานในเรื่องของฝาท่อเพ่ือ
จะได้แก้ไขได้ทันการ ได้ไม่ต้องให้มีเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเด็กหญิงนามสมมุติตก
ฝาท่อเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจมลงสู่น้ าก้นบ่อหรืออะไรลักษณะนี้ ตรงนี้ไม่ได้
พาดพิงนะครับยกตัวอย่างตามที่ เป็นข่าวก่อนหน้านี้ มาหลายๆจั งหวัด                  
ผมเองอยากให้ท่านลงไปแล้วก็ช่วยกันดูในส่วนของตรงนี้ พิจารณาดูนะครับ            
ส่วนฝาท่อเก่าๆ ถ้าเสียหรืออะไรลักษณะนี้ท่านควรจะออกแบบไปเลยว่าต่อไปฝา
ท่อเก่าถ้าเสียให้ไปท าขอบขนาดนี้ตามมาตรฐานที่ทางเทศบาลก าหนด A B C 
เล็ก กลาง ใหญ่ ตามขนาดเผื่อจะได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนากันไปในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือใครจะมาบริหารงานตรงนี้หรือใครจะเข้ามาต่อๆ เนื่องสมัยไหนก็ตาม 
สามารถท าต่อเนื่องต่อยอดจากที่ฝ่ายบริหารได้วางแผนผังแม่บทเอาไว้ได้เลยครับ 
ตรงนี้ผมใคร่ฝากสอบถามฝ่ายบริหารว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับในเรื่องของฝา
ท่อครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชกิสภาเทศบาล อยากจะให้ฝ่ายบริหารตอบ
ไหมครับ 

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ครับถามว่าคิดเห็นอย่างไรในเรื่องฝาท่อครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ               
ผมนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรี เห็นด้วยกับท่านสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล นะครับ คิดว่ามีมาตรฐานก็ดีแต่ว่าเมื่อมีข้อจ ากัดก็ต้องปรับ
ตามสถานการณ์ ขอบคุณมากครับ 



๑๓๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล ท่านด้วยความเป็น
ห่วงนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๑๖ ซอยแยก
ข้างบ้านเลขที่ ๓๓/๑ (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๑๖ ซอยแยกข้าง
บ้านเลขที่ ๓๓/๑ จ านวนเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๑๖ ซอยแยกข้าง
บ้านเลขที่ ๓๓/๑ จ านวนเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่  ๕๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๑๘ (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

 
นายศักดา สมบูรณ์ลักขณา 
รองนายกเทศมนตรี 

  

 เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร ทุ ก ท่ า นค รั บ  ผ มน า ย ศั ก ด า  ส ม บู รณ์ ลั ก ข ณ า                      
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี       
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร  ๑๘  

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน  ๑๗๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล            
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 



๑๓๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๕.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ  ค.ส .ล .  หนา ๐.๑๕ เมตร กว้ าง                 
๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑ -๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนปทุมพร  ๑๘  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงปากซอยผิวจราจรเป็นหินคลุกบด
อัดแน่น  สภาพเก่าช ารุดส าหรับระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  จะมีการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  ไว้เฉพาะช่วงปากซอย  ช่วงสั้นๆ  
ส าหรับภายในซอยการระบายน้ าทั้งน้ าฝนและน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนจะ
อาศัยพ้ืนที่ว่างเป็นที่รองรับ  ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าจะระบายน้ าไม่ทันเกิดน้ า
ท่วมขังและไหลล้นเข้าสู่อาคารบ้านเรือนของประชาชนภายในซอย  สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้  และที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก  
ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะ
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๔)             
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
แล ะ ไม่ ส าม าร ถ โ อน เ งิ น งบประมาณมาตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร ายกา ร ใหม่ ไ ด้                       
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
ของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้  จ านวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท                 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติ จ่ าย เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๗๐,๐๐๐บาท                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ๘๗ (๒) ประกอบข้อ  
๘๙  (๑)   ต่อไป                             



๑๓๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล         
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑๕ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๑๘ 
(ส านักช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๑๘  จ านวน
เงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๕ เสียง 
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่ อ เป็ นค่ าก่ อสร้ า งท่ อร ะบายน้ าและผิ วจราจรถนนปทุมพร  ๑๘                    
จ านวนเงิน ๑๗๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์               
จ านวน ๑๕ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่  ๕๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล ๑๕/๕              
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ และหัวหน้า
ส่วนราชการครับ ผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล  ๑๕/๕  

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท  ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๔๐๐.๐๐ เมตร และท่อระบายน้ าค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ความยาว               
ไม่น้อยกว่า  ๒๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร              



๑๓๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กว้าง  ๒.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  ๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนพ่อขุนทะเล  ๑๕/๕  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน  มีบ้านเรือนประชาชน
ก่อสร้างอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่ผิวจราจรเป็นผิวลาดยางมีสภาพเก่าและช ารุด  และ
ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าจะอาศัย พ้ืนที่ว่าง
บริเวณไหล่ทาง  และที่อยู่ใกล้เคียง  ซึ่งที่ว่างดังกล่าวลดลงเนื่องจากเจ้าของที่ดิน
ผู้ครอบครองได้ท าการถมดินปรับพ้ืนที่ท าให้พ้ืนที่รับน้ าลดลงจนไม่เพียงพอต่อ
การรองรับน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน  ดังนั้น  เมื่อฝนตกหนักน้ าจะ
ไหลล้นท่วมผิวจราจรสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในถนนพ่อ
ขุนทะเล  ๑๕/๕  เป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้   ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                   
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้               
จ านวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้ ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน               
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบ
ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล



๑๓๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑๗ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล                 
๑๕/๕ กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล ๑๕/๕       
จ านวนเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                  
จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล ๑๕/๕                  
จ านวนเงิน ๑ ,๕๒๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                    
จ านวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๕๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓ แยกขวา ๒ 
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เ รี ย นประธ านสภ า เทศบาล ที่ เ ค า รพ  ผมนายรั กพงษ์  แ ซ่ ตั้ ง                      
รองนายกเทศมนตรี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนตลาดใหม่ ๓ แยกขวา  ๒   

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม   จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า   ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๖๕.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ  ค.ส.ล.  หนา ๐.๑๕  เมตร  กว้าง  ๒.๐๐-
๓.๐๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๖๕.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑๗๕.๐๐ ตาราง เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  



๑๓๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนตลาดใหม่  ๓  แยกขวา  ๒  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นถนนซอยตัน
และคับแคบมีอาคารบ้านเรือนของประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่                  
ผิวจราจรเป็นถนนดินเดิม  และไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์                  
การระบายน้ าจะอาศัยผิวจราจรของถนนเป็นทางระบายน้ า ซึ่งเมื่อเกิดฝนตก
น้ าฝนจะไหลตามความลาดเอียงของถนนลงไปรวมกันในห้องแถวท้ายซอย                
และไหลล้นเข้าไปสู่พ้ืนที่อาคารของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญและรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้เป็น
อย่างมาก ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
ของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้  จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท                   
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   
  
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๒๗๐,๐๐๐ บาท             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗                     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒)  ประกอบข้อ  ๘๙  (๑)   
ต่อไป                            



๑๓๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๑๘ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓     
แยกขวา ๒  (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓ แยกขวา ๒  
จ านวนเ งิน  ๒๗๐ ,๐๐๐บาท (ส านั กช่ า ง )  ด้ ว ยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                  
จ านวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓ แยกขวา ๒  
จ านวนเงิน ๒๗๐ ,๐๐๐บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์               
จ านวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๕๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง เงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนอ าเภอ ๘ (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายแฟง สุวรรณบุตร 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายแฟง สุวรรณบุตร รองนายกเทศมนตรีนคร                        
สุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนอ าเภอ  ๘   

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๙๑๐,๐๐๐บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๐๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ  ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง  ๒.๐๐-
๓.๐๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๐๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๒๘๐.๐๐  ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  



๑๓๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนอ าเภอ ๘ สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่  ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางสภาพเก่าและ
ช ารุด  และไม่มีท่อระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าทั้งน้ าฝนและน้ า
ทิ้งจากอาคารบ้านเรือนจะอาศัยผิวจราจรของถนนอ าเภอ ๘ เป็นทางระบายน้ า  
โดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักน้ าจะไหลท่วมผิวจราจร  และท่วมขังภายในซอยก่อน
จะไหลล้นระบายออกท่ีถนนอ าเภอ  ซึ่งมีระบบท่อระบายน้ าเรียบร้อยแล้ว  สร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในถนนอ าเภอ ๘ และที่สัญจรผ่านไป
มาเป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
ของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน ๙๑๐,๐๐๐ บาท  (เก้าแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติ จ่ าย เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๙๑๐,๐๐๐บาท                     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น                        
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบ
ข้อ  ๘๙  (๑)   ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน



๑๓๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนอ าเภอ ๘                
(ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนอ าเภอ ๘  จ านวนเงิน 
๙๑๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง             
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนอ าเภอ ๘  จ านวนเงิน 
๙๑๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง             
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๕๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกซอย            
บ้านมะขาม เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายศักดา สมบูรณ์ลักขณา  
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาล ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล                  
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผมนายศักดา สมบูรณ์ลักขณา                      
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี              
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเ พ่ือเป็นค่าก่อสร้าง                     
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย  ๒๑  แยกซอยบ้านมะขามเชื่อมต่อถนน
เลี่ยงเมือง 

 

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๓๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ตารางเมตร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕  เพ่ิมเติมครั้งที่  ๑๕ 



๑๓๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เหตุผล 

 ถนนศรีวิชัย  ๒๑ แยกซอยบ้านมะขามเชื่อมต่ อถนนเลี่ ยง เมือง                    
ถนนศรีวิชัยช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งของถนนศรีวิชัย ๒๑ ซึ่งผู้ใช้ยวดยานใช้เป็น
เส้นทางหลบเลี่ยงการจราจรที่แออัดและติดขัดในถนนสายหลัก  เช่น ถนนวัด
โพธิ์-บางใหญ่  ถนนศรีวิชัย  หรือถนนพ่อขุนทะเล  แต่ถนนบริเวณนี้ยังไม่มีระบบ
ระบายน้ าสาธารณประโยชน์  ท าให้มีน้ าท่วมขังตลอดทั้งปีในขณะเดียวกันถ้าฝน
ทิ้งช่วง  หรือในฤดูแล้ง  เนื่องจาก ผิวจราจรเป็นผิวลาดยางเก่าและช ารุด  ก็จะมี
ฝุ่นฟุ้งกระจายตลอดเวลาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ ใช้เส้นทางสายนี้และเกิด
อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเ พ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้  จ านวน  
๑,๒๔๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท                  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน               
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบ
ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน                 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๑ แยก



๑๔๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกซอยบ้าน
มะขาม เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง จ านวนเงิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)            
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๒๑ แยกซอยบ้าน
มะขาม เชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง จ านวนเงิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๕๗  เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสวนถั่ว ๔/๑ (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย  รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสวนถั่ว ๔/๑   

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  
๖๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒๑๐.๐๐  ตาราง
เมตร  ต ามแผนพ ัฒนาท ้อ งถิ ่น  พ . ศ . ๒๕๖๑  -๒๕๖๕  เปลี ่ย นแปล ง                  
ครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนสวนถั่ว  ๔/๑  เป็นถนนซอยแคบๆ  และตัน  มีอาคารบ้านเรือน
ประชาชนอยู่หลายครัวเรือนผิวจราจรเป็นดินเดิมและไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์ระบบระบายน้ าที่ใกล้ที่สุดคือท่อระบายน้ าของถนนสวนถั่ว  



๑๔๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

การระบายน้ าทั้งน้ าฝนและน้ าเสียจะอาศัยพ้ืนที่ว่างด้านหลังอาคาร  และใน
บริเวณใกล้เคียง  ดังนั้น  เมื่อฝนตกหนักน้ าจะไหลไปลงท่อระบายน้ าของซอย
สวนถั่วโดยอาศัยผิวจราจรของถนนสวนถั่ว  ๔/๑  ในลักษณะของน้ าไหลล้นและ
มีส่วนที่ เหลือตกค้างเนื่องจากอยู่ ในที่ลุ่มต่ าเกิดเป็นน้ าท่วมขัง สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริ เวณนี้และบริ เวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก               
ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะ
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)                   
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗ (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น                  
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินทุนส ารองสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็น  ค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน ๓๐๔,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒ บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๓๐๔,๐๐๐บาท               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบ
ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
ซักถาม ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติ นะครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล               
จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาสภาเทศบาล                   
ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและ              
ผิวจราจรถนนสวนถั่ว ๔/๑  (ส านักช่าง)  กรุณายกมือด้วยครับ 
  สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่ าก่อสร้ างท่อระบายน้ าและผิ วจราจรถนนสวนถั่ ว ๔/๑                        
จ านวนเงิน ๓๐๔ ,๐๐๐ บาท  (ส านักช่ า ง )  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                      
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๑๔๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสวนถั่ว ๔/๑ จ านวนเงิน 
๓๐๔,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง                       
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๕๘ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒๘ แยกซ้าย ๓                
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เ รี ย นประธ านสภ า เทศบาลที่ เ ค า รพ  ผมนายรั กพงษ์  แ ซ่ ตั้ ง                   
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร                         
สุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ  ๒๘ แยกซ้าย  ๓   

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๒๗๘,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล                  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๔๔.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๒.๕๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ตารางเมตร  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนโฉลกรัฐ  ๒๘  แยกซ้าย  ๓  เป็นถนนซอยแคบๆ และตัน  สภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนของประชาชนพักอาศัยอยู่หลายครัวเรือนผิว
จราจรเป็นดินเดิม  อยู่ในสภาพเก่าและช ารุด  ประกอบกับการที่ไม่มีระบบ
ระบายน้ าสาธารณประโยชน์  แต่อาศัยพ้ืนที่ว่างด้านหลังอาคารและบริเวณ
ใกล้เคียงเป็นที่รองรับน้ าซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะลดลงเรื่อยๆ  เนื่องจากมีการถมดิน
ปรับพ้ืนที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  ดังนั้น  เมื่อฝนตกหนักจะเกิดน้ าไหลเอ่อล้นบน
ผิวจราจรและท่วมขังอยู่เป็นระยะเวลานานสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่อาศัย
ในบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมี



๑๔๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี            
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้   
จ านวน ๒๗๘,๐๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๒๗๘,๐๐๐ บาท                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒)  ประกอบ
ข้อ  ๘๙  (๑)   ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

              ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิ ป ร า ย   ผ ม ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค รั บ  ข ณ ะ นี้ มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล               
จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ ๒๘ แยกซ้าย ๓ (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒๘ แยกซ้าย ๓                 
จ านวนเงิน  ๒๗๘ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่ า ง )  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                       
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒๘ แยกซ้าย ๓                     
จ านวนเงิน ๒๗๘ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                   
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๑๔๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  ระเบียบวาระที่ ๕๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒๘ แยกซ้าย ๒               
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายแฟง สุวรรณบุตร 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ ผมนายแฟง สุวรรณบุตร รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีด้วย
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ  ๒๘  แยกซ้าย  ๒   

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
จ่ายเงินสะสม  จ านวน ๕๑๖,๐๐๐ บาท  ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๑๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐-๒.๕๐ 
เมตร ความยาวไม่น้ อยกว่ า  ๑๑๐.๐๐ เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่ า                   
๓๕๐.๐๐ ตาราง เมตร  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๖๑ -๒๕๖๕  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

 

เหตุผล 

 ถนนโฉลกรัฐ  ๒๘ แยกซ้าย  ๒  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือน
ของประชาชนก่อสร้างบ้านพักอาศัยอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่  ผิวจราจรเป็นหินคลุก
บดอัดแน่น  สภาพเก่าและช ารุด  ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ การ
ระบายน้ าจะอาศัยที่ว่างด้านหลังอาคาร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีผู้ถือครองและมีการถม
ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้พ้ืนที่รับน้ าลดลงเป็นเหตุให้เมื่อฝนตกหนักน้ าจากพ้ืนที่
รับน้ าไม่เพียงพอเกิดน้ าท่วมขังสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใน
บริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝาก



๑๔๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๘๗  (๒)                
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการนี้ จ านวน ๕๑๖,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติ จ่ าย เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๕๑๖,๐๐๐บาท                         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบ  
ข้อ  ๘๙ (๑) ต่อไป                              

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิ ป ร า ย   ผ ม ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค รั บ  ข ณ ะ นี้ มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล               
จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนน
โฉลกรัฐ ๒๘ แยกซ้าย ๒ (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่ าก่อสร้ างท่อระบายน้ าและผิ วจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒๘                      
แยกซ้าย ๒ จ านวนเงิน ๕๑๖,๐๐๐บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                         
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีมติ อนุ มัติจ่ ายเงินทุนส ารอง                
เงินสะสมเพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒๘                      
แยกซ้าย ๒ จ านวนเงิน ๕๑๖,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                        
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๓๕/๒             
(ส านักช่าง) 



๑๔๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายศักดา สมบูรณ์ลักขณา 
 รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผมนายศักดา สมบูรณ์ลักขณา                     
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี  ๓๕/๒ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๕๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง 
๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

เหตุผล 
 ถนนกาญจนวิถี  ๓๕/๒ สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันถนนแคบๆ และตัน                 
มีอาคารก่อสร้างอยู่บริเวณปากซอยผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น  ยังไม่มี
ระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์การระบายน้ าจะอาศัยพ้ืนที่ว่างใกล้เคียง    
และผิวจราจรของถนนกาญจนวิถี  ๓๕/๒  เป็นทางระบายน้ า จึงมักเกิดน้ าท่วม
ขังเมื่อฝนตกหนัก  สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่ท้องถิ่นและสร้างความเดือดร้อนแก่
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้เป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่๔ ) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗ (๒)               
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมา ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานี จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง



๑๔๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

โครงการนี้ จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒)  ประกอบ
ข้อ  ๘๙  (๑) ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

            ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อ ภิ ป ร า ย  ผ ม ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค รั บ  ข ณ ะ นี้ มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล               
จ านวน ๑๙ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ถนนกาญจนวิถี ๓๕/๒ (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
  
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๓๕/๒                   
จ านวนเงิน  ๒๑๐ ,๐๐๐ บาท  (ส านักช่ าง )  ด้ วยคะแนนเสียง เอกฉันท์                    
จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๓๕/๒ จ านวนเงิน 
๒๑๐,๐๐๐ บาท  (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง           
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง                    
สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย ๑ (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

  



๑๔๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี  

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ ผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                    
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง                 
สุราษฎร์ธานี  แยกซ้าย  ๑   

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล              
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือจ่ายเป็น                
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๗๐.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบ  ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐-๓.๕๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  แยกซ้าย ๑ สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน
เป็นถนนซอยแคบๆและตัน  มีอาคารบ้านเรือนของประชาชนก่อสร้างบ้านพัก
อาศัยอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่ผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่นอยู่ในสภาพเก่าและ
ช ารุด  ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าทั้งน้ าฝนและ              
น้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนจะใช้ผิวจราจรเป็นทางระบายน้ า  และเนื่องจากพ้ืนที่
บริเวณนี้มีความลาดชันไปทางท้ายซอยท าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าจะไหลไปท่วม
ขังบริเวณท้ายซอยก่อนจะไหลล้นมาทางปากซอย  สร้างความเดือดร้อนร าคาญ
แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้าง
ตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยทั่วไปเป็นอย่างดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑               
ข้อ ๘๗ (๒) แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถ
โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   



๑๔๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้ ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒ บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๓๖๐,๐๐๐ บาท                     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ .๒๕๔๗ แก้ ไข เ พ่ิมเติมถึ ง  (ฉบับที่  ๔ )   พ .ศ .๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗ (๒ )                 
ประกอบข้อ  ๘๙  (๑)   ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล           
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อ ภิ ป ร า ย  ผ ม ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค รั บ  ข ณ ะ นี้ มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล               
จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนน
ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง                   
สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย จ านวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท  (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 
แยกซ้าย จ านวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท  (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๒ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพื่อ
เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๒๖ (ด้านขวาทาง) (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง                  
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                     
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า      
ถนนศรีวิชัย ๒๖ (ด้านขวาทาง)   



๑๕๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
๗๐๐.๐๐ เมตร  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนศรีวิชัย ๒๖ (ด้านขวาทาง)  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคาบ้านเรือน
ของประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่ผิวจราจรเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตมีสภาพใหม่ยั ง ใช้ งานได้ดีมี ระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ เป็น                
ท่อระบายน้ า  ขนาด  Ø ๐.๖๐ เมตร  แต่มีสภาพเก่าและช ารุด  ประกอบกับมี
ถนนซอยแยกหลายซอยท าให้มีปริมาณน้ าระบายออกมารวมกันจ านวนมาก                  
เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าจะระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขังบนผิวจราจรและไหลทะลัก
เข้าสู่อาคารบริเวณใกล้เคียงก่อนจะระบายลงสู่คลองมะขามเตี้ย สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก   
ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะ
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงนิ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)            
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗ (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น                
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของ
เทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้าน
สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้  ณ  วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน๓,๓๓๐,๐๐๐บาท              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      



๑๕๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗ (๒) ประกอบ 
ข้อ  ๘๙  (๑)   ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล           
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๒๖ (ด้านขวาทาง) 
(ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๒๖ (ด้านขวาทาง) จ านวนเงิน                   
๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท  (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง                
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่ อ เป็ นค่ าก่ อสร้ างท่ อระบายน้ าถนนศรี วิ ชั ย  ๒๖ (ด้ านขวาทาง)                    
จ านวนเงิน ๓ ,๓๓๐ ,๐๐๐บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์             
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๑๙ แยกขวา ๑                
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายแฟง สุวรรณบุตร 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพครับ 
ผม น า ย แ ฟ ง  สุ ว ร ร ณ บุ ต ร  ร อ ง น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี                       
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย๑๙                    
แยกขวา  ๑ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  จ านวน ๕๕๔,๐๐๐ บาท  ส าหรับส านักช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือจ่ายเป็น



๑๕๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๒๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง  ๓.๕๐-๔.๕๐  เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๖๐.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๒๔๐.๐๐  ตารางเมตร  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕  เพ่ิมเติมครั้งที่  ๑๓  ล าดับที่  ๕๕  
หน้า  ๒๔ 

เหตุผล 

 ถนนศรีวิชัย  ๑๙  แยกขวา  ๑  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือน
ของประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่  ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางเก่าช ารุด  
และยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าทั้งน้ าเสียและน้ าฝน
จะอาศัยพ้ืนที่ว่างบริเวณไหล่ทาง  ท าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าไหลเอ่อล้นขึ้นมา
บนผิวจราจรเพ่ือไหลไปลงท่อระบายน้ าสาธารณประโยชน์ของเทศบาลฯ บริเวณ
ใกล้เคียง  สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้และที่สัญจร              
ผ่านไปมา  จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไป
เป็นอย่างดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒)    
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร               
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการนี้ จ านวน  ๕๕๔,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้ ณ  วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒ บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๕๕๔,๐๐๐ บาท                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การ เก ็บร ักษา เ ง ิน   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒) ประกอบ 
ข้อ ๘๙  (๑)  ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล



๑๕๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๑๙           
แยกขวา ๑ (ส านักช่าง) (ส านักช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๑๙ แยกขวา ๑ 
จ านวนเงิน  ๕๕๔ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่ า ง )  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                    
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ๑๙ แยกขวา ๑                       
จ านวนเงิน ๕๕๔ ,๐๐๐ บาท  (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                   
จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๒๒ (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายศักดา สมบูรณ์ลักขณา 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
และหั วหน้าส่ วนราชการทุกท่ านครับ ผมนายศักดา สมบูรณ์ลั กขณา                        
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                  
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า     
ถนนศรีวิชัย  ๒๒ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  จ านวน  ๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับส านักช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑,๔๓๐.๐๐ เมตร  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕  เพ่ิมเติม            
ครั้งที่ ๑๓  ล าดับที่  ๔๙ หน้า  ๒๑ 

เหตุผล 

 ถนนศรีวิชัย  ๒๒ สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนของประชาชน



๑๕๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ก่อสร้างผู้หนาแน่นเต็มพ้ืนที่  ส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านพักอาศัยทั้งบ้านเดี่ยว  
ตึกแถว  แต่ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าทั้งน้ าเสีย
และน้ าฝนจะอาศัยท่อระบายน้ าเดิม  ซึ่งมีขนาดเล็กและมีระดับตื้นไม่เพียงพอต่อ
การระบายน้ า ท าให้เมื่อฝนตกหนักน้ าจะไหลเอ่อล้นผิวจราจรเข้ามาภายใน
บ้านเรือน  สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจร
ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก  จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะ
สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)            
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ  ๘๗ (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน  ๕,๗๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗ (๒) ประกอบข้อ  
๘๙ (๑) ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล              
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
อภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๒๒  (ส านักช่าง)                 
กรุณายกมือครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๒๒ จ านวนเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 



๑๕๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง                   
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๒๒ จ านวนเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท        
(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง                   
จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพื่อ
เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสุชน ๒ (ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผมนายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนคร               
สุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสุชน  ๒ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๓๑๖,๐๐๐  บาท  ส าหรับส านักช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๖๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ  ค.ส.ล.  หนา ๐.๑๕ เมตร  กว้าง  ๒.๐๐-
๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐เมตร หรือมี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕                  
ล าดับที่ ๑๓๘  หน้า  ๑๑๗ 

เหตุผล 

 ถนนสุชน  ๒  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนอยู่หลาย
ครัวเรือน  ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางเก่าและช ารุด  และยังไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์  การระบายน้ าทั้งน้ าเสียและน้ าฝนจะอาศัยพ้ืนที่ว่างบริเวณ
ไหล่ทาง  ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ว่างดังกล่าวได้ลดจ านวนลง  เนื่องจากเจ้าของที่ดินท า
การถมดินปรับพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ท าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักเริ่มมีน้ าท่วมขัง  



๑๕๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้เป็นอย่างมาก  จึงมีความ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗ (๒)                 
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร              
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการนี้ จ านวน  ๓๑๖,๐๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๓๑๖,๐๐๐ บาท              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒)  ประกอบ
ข้อ  ๘๙  (๑)   ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะซักถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและ  
ผิวจราจรถนนสุชน ๒ (ส านักช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสุชน ๒ จ านวนเงิน 
๓๑๖,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง                  
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนสุชน ๒ จ านวนเงิน 
๓๑๖,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง            
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     



๑๕๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  ระเบียบวาระที่ ๖๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเ มือง ๒/๑               
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ผม นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง                
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
และผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง  ๒/๑ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  จ านวน  ๓,๑๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับส านักช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๖๑๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ  ค.ส.ล.  หนา  ๐.๑๕  เมตร กว้าง  ๕.๐๐-
๕.๕๐ เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๐๕.๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕  เพ่ิมเติม
ครั้งที่  ๑๓  ล าดับที่  ๔๕  หน้า  ๒๐ 

 

เหตุผล 

 ถนนเลี่ยงเมือง  ๒/๑  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนของ
ประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่นเต็มพ้ืนที่  ผิวจราจรบางส่วนเป็นถนนลาดยาง  
บางส่วนเป็นถนนหินคลุก  มีสภาพเก่าและช ารุด  และยังไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์  การระบายน้ าจะอาศัยพ้ืนที่ว่างด้านหลังอาคาร  และบริเวณ
ไหล่ทาง  ซึ่งที่ว่างเหล่านี้จะมีเจ้าของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ได้มีการถมดินปรับ
ระดับเพ่ือใช้ประโยชน์  ท าให้พ้ืนที่รับน้ าลดจ านวนลง  ดังนั้น  เมื่อเกิดฝนตก
หนักน้ าฝนจะไหลเอ่อล้นบนผิวจราจรเป็นประจ า  สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้  และมีสัญจรผ่านไปมา  จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้นและเป็น                  
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี  ตามระเบียบ



๑๕๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗ (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้   ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                     
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้                 
จ านวน  ๓,๑๐๐,๐๐๐  บาท  (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๓,๑๐๐,๐๐๐บาท                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๗ (๒) ประกอบข้อ  
๘๙  (๑) ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะซักถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิก
สภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
และผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ๒/๑  (ส านักช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ๒/๑ จ านวนเงิน 
๓,๑๐๐,๐๐๐บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง                
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ๒/๑ จ านวนเงิน 
๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง              
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๗ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนตลาดใหม่ ๑๓ (ส านักช่าง) 



๑๕๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

 
นายแฟง สุวรรณบุตร 
รองนายกเทศมนตรี 

                                                                                                              
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ ผม นายแฟง สุวรรณบุตร รองนายกเทศมนตรีนคร                   
สุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดใหม่ ๑๓  

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๖๒๗,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล               
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนตลาดใหม่   ๑๓ สภาพพ้ืนที่ ในปัจจุบันเป็นถนนซอยแคบๆ                       
มีอาคารบ้านเรือนของประชาชนก่อสร้างอยู่เต็มพ้ืนที่  ทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแถว  
ผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตมีสภาพดี แต่ยังไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์  การระบายน้ าทั้งน้ าฝนและน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนจะ
อาศัยผิวจราจรของถนนเป็นทางระบายน้ า  ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีน้ าเอ่อล้น
จากผิวจราจรเข้ามาในบริเวณอาคารบ้านเรือนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่
อยู่อาศัยภายในบริเวณนี้  และที่สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก ซึ่งการก่อสร้าง
ตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยทั่วไปเป็นอย่างดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน                
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)                 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ  ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาล



๑๖๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน  ๖๒๗,๐๐๐  บาท (หกแสนสองหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)   

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน๖๒๗,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ ๘๗  (๒)  ประกอบข้อ  ๘๙  (๑)   
ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะซักถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า                  
ถนนตลาดใหม่ ๑๓ (ส านักช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดใหม่ ๑๓ จ านวนเงิน ๖๒๗,๐๐๐ บาท 
(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                    
จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนตลาดใหม่ ๑๓ จ านวนเงิน ๖๒๗,๐๐๐ บาท 
(ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง                
จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๖๘ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อ เป็นค่าก่อสร้ างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓/๑                  
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ 

นายศักดา สมบูรณ์ลักขณา 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
และหัวหน้าส่ วนราชการทุกท่านครับ ผม นายศักดา สมบูรณ์ลักขณา                   



๑๖๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่  ๓/๑ 

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน  ๒๔๗,๐๐๐  บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร  ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ เมตร  และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ 
เมตร กว้าง ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑              
- ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนตลาดใหม่  ๓/๑ สภาพพ้ืนที่ ในปัจจุบันเป็นถนนซอยแคบๆ               
และตัน  มีอาคารบ้านเรือนของประชาชนก่อสร้างบ้านพักอาศัยอยู่หนาแน่นเต็ม
พ้ืนที่ ผิวจราจรเป็นผิวลาดยาง ซึ่งอยู่ในสภาพเก่าและช ารุด ยังไม่มีระบบระบาย
น้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าทั้งน้ าฝนและน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนจะ
อาศัยผิวจราจรของถนนตลาดใหม่  ๓/๑ เป็นทางระบายน้ า ท าให้เมื่อฝนตกน้ า
จะไหลตามสภาพพ้ืนที่ซึ่งลาดชันไปทางท้ายซอยเข้าไปท่วมขังในอาคารบ้านเรือน
ของประชาชน  สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่
สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จ านวน ๒๔๗,๐๐๐ บาท 
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย



๑๖๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ได้   ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติ จ่ าย เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน ๒๔๗,๐๐๐บาท                 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) ประกอบข้อ  
๘๙  (๑)   ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะซักถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มี
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๐ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
และ ผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓/๑ (ส านักช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ 
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓/๑ จ านวนเงิน 
๒๔๗ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง                
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ ๓/๑ จ านวนเงิน 
๒๔๗,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๐ เสียง              
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

   
 ระเบียบวาระที่ ๖๙ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพื่อ
เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๖/๒ (ส านักช่าง)  

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผม นายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนคร                    
สุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมเ พ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร                    
ถนนปทุมพร  ๖/๒   



๑๖๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท  ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล               
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๒๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร  กว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนปทุมพร ๖/๒ สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยอยู่เต็มพ้ืนที่  ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางมีสภาพเก่าและช ารุด และ
ยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์การระบายน้ า น้ าฝน และน้ าทิ้ง            
จากอาคารบ้านเรือนจะอาศัยผิวจราจรของถนนปทุมพร ๖/๒ ระบายลงสู่คลอง
มะขามเตี้ย  กล่าวคือ  เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าจะไหลล้นบนผิวจราจร  สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งการก่อสร้างตาม
โครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไป
เป็นอย่างดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗  (๒)   
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร                  
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการนี้ จ านวน ๗๘๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได ้ณ  วันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔   เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๗๘๐,๐๐๐ บาท                       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) ประกอบข้อ  



๑๖๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๘๙  (๑)  ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว             
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)           
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็น                     
ค่าก่อสร้ างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปฐมพร ๖/๒ (ส านักช่ าง )                       
กรุณายกมือด้วยครับ   
 สรุป  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็น ค่ าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนปทุมพร ๖/๒                      
จ านวนเงิน  ๗๘๐ ,๐๐๐ บาท (ส านักช่ า ง )  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                       
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม        สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพื่อ
เ ป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ร ะบ า ยน้ า แ ล ะ ผิ ว จ ร า จ ร ถน น ปทุ มพ ร  ๖ / ๒                              
จ านวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                 
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระที่ ๗๐ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพื่อ
เป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองท่าทรายแยกขวา ๑                   
(ส านักช่าง) 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติต่อสภาฯครับ 

นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล              
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง                
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองท่าทราย แยกขวา  ๑  

หลักการ 

 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  เพ่ือขอจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม จ านวน ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 



๑๖๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๓๐๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ  ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐ -
๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  ๑๑ 

เหตุผล 

 ถนนเลี่ยงเมืองท่าทราย  แยกขวา ๑  (ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต)  
สภาพพ้ืนที่ ในปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่น                  
ผิวจราจรเป็นดินเดิม  เมื่อยวดยานแล่นผ่านจะเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเข้าสู่
อาคารบ้านเรือน  ประกอบกับยังไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  แต่จะ
ใช้พ้ืนที่ว่างบริเวณใกล้เคียงเป็นที่รองรับน้ าฝนและน้ าเสีย  ดังนั้น  ในฤดูแล้งจะ
เกิดฝุ่นรบกวน  ในฤดูฝนจะเกิดน้ าท่วมขัง  สร้างความเดือนร้อนกับผู้ที่อยู่อาศัย
ในบริเวณนี้เป็นอย่างมาก  ซึ่งการก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๘๗  (๒)  แต่เนื่องจากเทศบาล
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้   ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้               
จ านวน ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน)   
 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่าย
ได้ ณ วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๔ เป็นเงิน  ๒๔๒,๘๙๐,๙๑๙.๕๒  บาท  
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
จ านวน  ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 
๘๗ (๒)  ประกอบข้อ  ๘๙ (๑) ต่อไป                            

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว                  
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒๑ คน (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล)           



๑๖๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง                     
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองท่าทรายแยกขวา (ส านักช่าง) กรุณายกมือ
ด้วยครับ   
 สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองท่าทรายแยกขวา 
จ านวนเงิน ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 
๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมืองท่าทรายแยกขวา 
จ านวนเงิน ๑ ,๔๐๕ ,๐๐๐บาท (ส านักช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์                  
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง                     

  ระเบียบวาระท่ี  ๗๑ เรื่องอ่ืนๆ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะซักถามหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ ผมนายประเสริฐ บุญประสพ เนื่องจากท่านสมาชิกสภา
เทศบาล ได้ขอแบบของระเบียบวาระที่  ๗ ซ่ึงได้อนุมัติ ไปเรียบร้อยแล้ว                    
ผมขอน าส่งแบบต่อท่านประธานสภาเทศบาลครับ เป็นข้อหารือกับสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีครับ เนื่องจากถนนราษฎร์ฤดี และถนนศรีไชยา (บางส่วน) 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ยังไม่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ผ่อนผันให้ขายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ ท าให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถให้ผู้ประกอบการด าเนินการ
จ าหน่ายสินค้าได้ โดยเทศบาล ได้ด าเนินการย้ายผู้ประกอบการค้าขายไปยังถนน
บ้านดอนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๔ ส านักงานศาลปกครองได้มีหนังสือถอนการบังคับคดีกับ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเรื่องขอหารือและขอมติสภา ๒ ประเด็น ดังนี้
 ประเด็นที่ ๑ ขอความเห็นที่จะจัดให้เป็นพ้ืนที่ผ่อนผันเพ่ือขายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 
 ประเด็นที่ ๒ เห็นควรน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณา
รายได้เทศบาลหรือไม่ 

นายนพดล ประเสริฐ         ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แสดงความคิดเห็นครับ            



๑๖๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายมนัสวีฯครับ 

นายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาล   

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมนายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ประเด็นเรื่องนี้ ตลาดดังกล่าวได้              
มีการจัดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน ผมประสงค์ให้มีการด าเนินการต่อ แต่ปัจจัย
ต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาเทศบาล ผมหรือผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้าน ซึ่งพ้ืนที่
บริเวณดังกล่าว มีเจ้าของบ้าน พ่อค้า แม่ค้า ผมจึงต้องการให้หาข้อสรุปเรื่องนี้
ก่อน ว่าเจ้าของบ้านยินยอมให้ตั้งขายสินค้าบริเวณหน้าบ้านหรือไม่ ถึงแม้จะเป็น
การตั้งบนพ้ืนที่ถนนก็ตาม เขาเปิดหน้าบ้านเพ่ือขายของ เขาก็ย่อมต้องการใช้
พ้ืนที่บริเวณหน้าบ้าน ทั้งนี้ บ้านและร้านค้าบริเวณดังกล่าว ก็ได้เสียภาษีให้กับ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเช่นกัน  
 อีกประเด็นหนึ่ง การที่พ่อค้า แม่ค้า จ าหน่ายสินค้าบริเวณนั้น ทุกคน
ย่อมมีความต้องการให้มีตลาด และแผงจ าหน่ายสินค้า ไม่ทราบว่าแผงจ าหน่าย
สินค้าบริเวณนั้นเป็นของพ่อค้า แม่ค้า หรือของนายทุน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่
ส าคัญมากนะครับ อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับตลาดที่ผมอยู่เลยครับ ซึ่งผู้ที่
มีกรรมสิทธิ์มักจะปล่อยให้เช่า เจ้าของบ้านก็มีความประสงค์ให้มีแผงบริเวณหน้า
บ้านเช่นกัน ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหาข้อสรุปให้ได้เสียก่อน เรื่องที่
จอดรถก็เช่นกัน มักมีแผงกั้นอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้พ่อค้า แม่ค้า จ าหน่ายสินค้า 
เรื่องนี้ผมเห็นว่าควรจะสอบถามหลายฝ่ายนะครับ หากสภาเทศบาล มีมติให้
ด าเนินการได้ เจ้าของบ้านอาจจะเกิดความไม่พอใจ ผมขอหารือท่านประธานสภา
เทศบาล ครับ ว่ามีแนวทางแก้ไขอ่ืนๆ หรือไม่อย่างไร เช่น การสอบถามเจ้าของ
บ้าน พ่อค้า แม่ค้า หรือท าประชาพิจารณ์ หากบ้านหลังไหนไม่ประสงค์ให้มีการ
ขายสินค้า ก็ต้องเว้นพ้ืนที่ไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญ นายสุชาติ จันทร์ทอง ครับ 

นายสุชาติ จันทร์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุชาติ จันทร์ทอง ผมเห็น
ด้วยกับ นายมนัสวี แซ่เตี้ยว สมาชิกสภาเทศบาล ครับ แต่ทางสาธารณะก็คือ            
ทางสาธารณะครับ ถนนบางซอยค่อนข้างแคบ หากมีการวางจ าหน่ายสินค้า
บริเวณดังกล่าว ก็จะท าให้เกิดความคับแคบยิ่งข้ึน ผมขอให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ 
ขั้นเด็ดขาดครับ เนื่องจากถนนสาธารณะต้องจัดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ      
สัญจรได้ ไม่ใช่วางของกีดขวางการจราจร ท าให้เกิ ดความไม่เป็นระเบียบ                   
ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ   



๑๖๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายวิสา ประสงค์จินดา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายวิสา ประสงค์จินดา        
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  
 ประเด็นที่ ๑ ฝ่ายผู้บริหารเคยชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ดังกล่าว โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผ่อนผันให้ย้ายไปอยู่บริ เวณริมเขื่อน และสมาชิกสภา
เทศบาล ได้แจ้งว่าประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอย่าง
มาก ทางฝ่ายผู้บริหาร  ได้ชี้แจงว่ารอให้ทางศาลปกครองผ่อนปรนให้ ในการจัด
ให้พ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ผ่อนผัน ไม่ใช่ตลาดสด ถนนราษฎร์ฤดี และถนน
ศรีไชยาถือเป็นถนนที่มีเสน่ห์ และอยู่คู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์ธานี การจะเข้าไป
ด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าวควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนว่าเห็นด้วย
หรือไม ่ควรมีการประชาคมในส่วนนั้น 
       ประเด็นที่ ๒ ก่อนจะสอบถามความคิดเห็น ควรจะมีรูปแบบ การออกแบบ 
ด้วยครับ ว่าจะจัดให้มีการตั้งวาง จ าหน่ายสินค้าอย่างไร รวมถึงก าหนดเวลา และ
ประเภทสินค้าที่จะให้จ าหน่าย จะต้องมีความชัดเจนก่อนไปสอบถามประชาชน 
อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ฝ่ายบริหารจะต้องมีความ
เข้าใจในส่วนนี้ หากท่านคิดเห็นอย่างไร เจ้าพนักงานจราจรก็ต้องเห็นด้วยเช่นกัน 
อย่าให้สมาชิก  สภาเทศบาลฯ ต้องมีมติเห็นชอบในขณะนี้เลยครับ 
       ส่วนการที่ฝ่ายบริหารจะน าเข้าจัดเก็บเป็นรายได้นั้น ควรสอบถามกับทาง
ส านักคลัง ว่าสามารถจัดเก็บรายได้จากส่วนใดได้บ้าง เช่น ค่าท าความสะอาด 
หรือค่าบ ารุงพ้ืนที่ ขายของ เป็นต้น เนื่องจากท่ีผ่านมามีเทศบาลหลายแห่งจัดเก็บ
ค่าเช่า พ้ืนที่ ในที่สาธารณะ และถูกปลดในภายหลัง ขออนุญาตน าเรียน                    
ฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

    นายมนัสวี ฯฝากถามว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของนายทุนหรือไม่ ของท่าน 
นายสุชาติ  กล่าวว่าที่เป็นสาธารณะก็ต้องเป็นสาธารณะ ของนายวิสาฯถามเรื่อง
การจัดพ้ืนที่ในการขาย ว่าทางเทศบาลฯ ทางฝ่ายผู้บริหารได้ด าเนินการเรียบร้อย
หรือยัง และเรื่องการเก็บ ค่าเช่าในเขตสาธารณะ ให้ไตร่ตรองให้ดีว่าเก็บได้
หรือไม่ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารตอบ ข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ 

นายประเสริฐ บุญประสพ 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นข้อหารือว่าเราจะด าเนินการกันอย่างไร สมควรจะ
ท าอย่างไร ถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจโดยไม่ถามสภาเทศบาล จะเป็นเงื่อนไขที่      
สภาเทศบาล สามารถที่จะกดดันให้การบริหารงาน บางเรื่องผิดเพ้ียนไปได้ 
เพราะฉะนั้น วันนี้ผมเลยถือโอกาส เห็นว่ามีการประชุมสภาเทศบาล และขอ



๑๖๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ความคิดเห็น ถามว่า แต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ท่านคิดเห็นได้ตามอิสระ 
ส่วนเรื่องระเบียบข้อบังคับ ต้องดูกันอีกครับ ว่าสิ่งไหนท าได้ หรือท าไม่ได้ ส่วนนี้
ผมอยากจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลก่อน ขอบคุณมากครับ                  
ยังสามารถอภิปรายได้นะครับ โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตที่ ๑               
ผมอยากจะฟังความคิดเห็นทุกท่านนะครับ เพราะว่าทุกท่านจะมีผลกับคะแนน
พ้ืนที่ที่ท่านดูแลอยู่ ไม่อย่างนั้น ถ้าเกิดว่า ท่านไม่กล่าวผมถือว่าในสภาเทศบาล 
ท่านไม่ได้ออกความคิดเห็นนะครับ ถ้าลงพ้ืนที่ไป มีปัญหาขึ้นมา ผมโทษท่านนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนายมนัสวีฯ เพราะท่านนายกฯ กล่าวว่าให้สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ เจ้าของพ้ืนที่ เชิญครับ 

นายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ผมสมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ครับ พ้ืนที่ตรงนั้น ถ้าให้ผมเลือก ผมเลือกเจ้าของบ้านครับ เพราะมี
ทะเบียนบ้าน มีคะแนนเสียงทุกเสียง แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกพ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณ
นั้น ไปตรวจสอบมาว่าอยู่บริเวณ เขต ๒ ทั้งนั้นครับ ผมไปตรวจสอบมาหมดแล้ว
ว่าอยู่เขต ๒ ในเมืองไม่มีใครที่มาจาก ท่าฉาง ไชยา มาจากเขต ๒ เขต ๓ และ     
เขต ๔ ในเมืองไม่ค่อยมีครับ ถ้าให้ผมเลือก ผมเลือกเจ้าของบ้านครับ เพราะมี
คะแนนเสียงทุกหลัง ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนายสุชาติฯครับ 

นายสุชาติ จันทร์ทอง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ผมนายสุชาติ จันทร์ทอง        
ท่านประธานสภาเทศบาลครับ มีเรื่องจ าเป็นอยู่หนึ่งเรื่องครับ อภิปรายไปครั้งหนึ่ง               
แล้วครับ เรื่องจราจร ป้ายถนน ป้ายซอยต่างๆ มีความจ าเป็นมากในเขต ๒ 
เพราะว่ายากแก่การสื่อสาร สมมติว่ามีการแจ้งมาว่ามีเหตุไฟไหม้และรถดับเพลิง
ไม่ทราบเส้นทางไปยังจุด ที่เกิดเหตุ จะเป็นการล าบากนะครับ ขอให้ทางฝ่าย
ผู้บริหารฯ ช่วยจัดการเรื่องป้ายถนน ป้ายซอยให้ด้วยนะครับ ขอค าตอบ                  
ด้วยนะครับ เพราะว่ามีความจ าเป็นมาก   จริงๆครับ บางทีผมเองยังหลงทางอยู่
เลยครับ ในเขต ๒ ขอค าตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนายอภิรักษ์ฯ ครับ 

นายอภิรักษ์ พูลมาศ  เรียนประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                 



๑๗๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายอภิรักษ์ พูลมาศ สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ในวาระอ่ืนๆ ผมมีเรื่องใคร่ขอ
ฝากทา่นประธานสภาฯ ครับ ในเรื่องของถนนท่าโรงช้าง สภาพถนนตอนนี้ขรุขระ
หลายจุด  และไฟถนนตั้งแต่ถนนปากซอยท่าโรงช้าง ๑ จนถึงถนนท่าโรงช้าง ๓ 
ไฟถนนดับและสืบเนื่องจากไฟถนนดับท าให้การสัญจรของรถมอเตอร์ไซต์และ
รถยนต์มีความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุ และอีกหนึ่งเรื่อง คือ เรื่องวัสดุที่จะ
น ามาใช้ในการปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( Asphaltic Concrete) ฝากให้ดู
คุณภาพของวัสดุด้วยนะครับ และอีกอย่าง คือ ฝ่ายผู้บริหารครับ เพราะว่าช่วงนี้
เราอยู่ในช่วงวิกฤต โควิด-๑๙  มีการลดโอนย้ายเงินในการท าป้ายถนน ป้ายซอย 
ผมมีความคิดเห็นว่าครั้งหน้าต้อง น าวาระนี้เข้ามาใหม่นะครับ เพราะว่าป้ายซอย
ยังมีอีกหลายแห่ง ฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 

ประธานสภาเทศบาล 

 นายอภิรักษ์ ฯฝากมา ๒ เรื่องครับ เรื่องถนนเป็นหลุม เป็นบ่อและเรื่อง
ถนนท่าโรงช้างไฟถนนดับตั้งแต่ปากซอยถนนท่าโรงช้าง ๑ ถึงถนนท่าโรงช้าง ๓ 
ขอฝากทางฝ่ายผู้บริหารฯ ด้วยนะครับ ส่วนของนายสุชาติฯเรื่องป้าย ขอเชิญฝ่าย
ผู้บริหาร ตอบเรื่องป้ายซอยด้วยนะครับ 

นายหัสชัย เรืองนุ้ย  
รองนายกเทศมนตรี 

    ขออนุญาตนะครับ ผมอยากน าเรียนในเรื่องที่จะมาพิจารณาในส่วนของ
เรื่องพ้ืนที่ผ่อนผันของถนนราษฎร์ฤดี-ศรีไชยา ในส่วนนี้ผมเองอยากจะให้ทาง
เจ้าหน้าที่อธิบายถึงข้ันตอนและวิธีการ เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาฯทราบว่าหลักการ   
และเหตุผลที่จะขอผ่อนผัน ได้อธิบายถึงความคืบหน้า และวิธีการจัดการเกี่ยวกับ
การผ่อนผันในครั้งนี้ รวมไปถึงขั้นตอนในการด าเนินการของตลาดว่าจะมีวิธีการ
อย่างไรบ้างในการควบคุม ในการขีดผัง การท าผัง และการมีคณะกรรมการของ
ตลาดเพ่ือที่จะควบคุม ดูแล พ้ืนที่ผ่อนผันเหล่านี้  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อก าหนด และเป็นการหาแนวทางร่วมกันระหว่าง เจ้าของอาคารกับพ่อค้า 
แม่ค้า ถ้าได้มีการพูดคุย ให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ถึงขั้นตอน วิธีการในการ
ด าเนินการ การผ่อนผัน ให้เจ้าหน้าที่ได้บอกกล่าวในขั้นตอนต่างๆ ขออนุญาตนะ
ครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนะครับ 

นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร   
ผอ. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 

 เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล              
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมนายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร ขอชี้แจงถึงขั้นตอนใน
การก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน บริเวณถนนราษฎร์ฤดี - ศรีไชยา บางส่วนนะครับ               
ซึ่งขณะศาลปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีค าสั่งการเพิกถอนบังคับคดี



๑๗๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เป็นที่เรียบร้อย ในขั้นตอนต่อไป เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะต้องด าเนินการ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งหมายถึงผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อผู้การจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความเห็นชอบมา ทาง
เทศบาลสุราษฎร์ธานีก็ต้องออกประกาศ การก าหนดจุดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ โดยเป็นอ านาจของทางนายกเทศมนตรี โดยความเห็นชอบจากเจ้า
พนักงานจราจร และติดประกาศไว้ที่ส านักงานและพ้ืนที่ผ่อนผัน อย่างน้อย ๑๕ 
วัน ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในส่วนของเรื่องการจัด
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้า จะมีการตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ถ้าทางเทศบาลประกาศฯ ต้องตั้งคณะกรรมการใน
การจัดระเบียบในการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ส าหรับพ่อค้า แม่ค้า ที่จะ
จ าหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการก าหนดเวลา และ
ประเภทสินค้าในส่วนของเรื่องของเวลา ได้พูดคุยเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ และ
พ่อค้า แม่ค้า คาดว่าจะเป็นช่วง ๔.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. หลังจากเวลานั้นจะเก็บ
หมดทุกอย่าง ส่วนเรื่องของรายได้ มีแต่ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ตามเทศบัญญัติเทศบาลค่าธรรมเนียมก าหนดไว้ปีละ ๕๐๐ บาท ใน
ส่วนของพ่อค้า แม่ค้า และบ้านบริเวณใกล้เคียงที่ได้ไปสอบถาม ถ้าสอบถาม
พ่อค้า แม่ค้า ก็อยากท่ีจะให้มีพ้ืนที่ผ่อนผัน แต่ถามทางชาวบ้านจะมีไม่กี่ครัวเรือน
ไม่ให้ความเห็นชอบ อาจจะต้องเรียกมาเพ่ือท าการพูดคุย ตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือที่จะได้แนวทางในการด าเนินการที่จะประกาศเป็นพื้นที่ผ่อนผัน ขอบคุณครับ 

 
นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

                                                                                                 
 ทางเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงให้ทราบ เรื่องการจัดระเบียบการขาย การเก็บ
รายได้จะมีการเก็บอย่างไร คิดว่าคงเข้าใจกันพอสมควรนะครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะซักถามเพ่ิมไหมครับ ขอเชิญนายวิสาฯครับ 

นายวิสา ประสงค์จินดา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี               
ตามค าสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกค าสั่งล่าสุด จากการด าเนินการ
ในขณะนี้ ปัจจุบันนี้ ถ้าในเชิงรุกผมต้องขอชื่นชมว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข             
อสม. เข้าไปดูแล คัดกรอง อย่างที่ท่าน นายกเทศมนตรี มอบหมาย จัดการแยก
กลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ า แต่ปรากฏว่าการที่เจ้าหน้าที่ได้ไปให้ค าแนะน าแล้ว ผู้ที่
ได้รับการสัมผัส อย่างที่เกิดขึ้นที่ขุนทะเลขณะนี้ จะเสี่ยงต่ าหรือเสี่ยงสูงยังไม่
ชัดเจน แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้หยุดการจ าหน่ายสินค้าก่อน ในแผงที่ตลาด 
และท าการกักตัว แต่ผู้ที่มีความเสี่ยง ไม่ยินยอม ฉะนั้นเกิดการดื้อและเกิด
พฤติกรรมในการแสดงออกมาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ต้องมีหน่วยงานใดสัก



๑๗๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

หน่วยหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายปกครองของทางอ าเภอ และชุดต ารวจของ               
สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ไปบอกและกล่าว ในขณะนี้ของเทศบาล ในฐานะที่เป็น
ศูนย์ของเทศบาลฯ เราควรมีหน่วยงานแบบนี้ นี้ต้องไปบอกและกล่าวกับ
ประชาชน ในเรื่องการกักตัว ของผู้ที่มีความเสี่ยง เพ่ือที่จะไม่มีผลกระทบต่อ 
พยาบาล หรือ อสม.ที่มีความตั้งใจท างาน ตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนผ่านไปยังฝ่าย
ผู้บริหาร ว่ากระบวนการจัดการตามมาตรการนี้ ทางเทศบาลมีการวางแผนไว้
อย่างไร เพ่ือที่จะได้ประสานงานได้อย่างถูกต้องครับ 

นายนพดล ประเสริฐ 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผมคิดว่าอภิปรายกันพอสมควรแล้วนะครับ ส าหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มาประชุมฯ พร้อมเพรียงกันนะครับ ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 

(ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายบุญณรงค์  กวีพันธ์) 
        เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)       ประธานกรรมการ    
           ( นายมนัสวี แซ่เตี้ยว  )  
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
          ( นางอรทัย ช่อโต) 
 

(ลงชื่อ             กรรมการ  



๑๗๓ 
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         (นายมนต์ชัย หมื่นระย้า) 
 
 
 
  
(ลงชื่อ) กรรมการ  
         (นายนราศักดิ์  บุญโญ ) 
        
 (ลงชื่อ)       กรรมการ/เลขานุการ  
    (นางสาวหทัยกาญจน์  เพชรมีศรี ) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๔   

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติรับรองแล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๘  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
ลงชื่อ     ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
       (นายนพดล ประเสริฐ) 
         
 
            
 
            
 
 
 
 
 
 
 
            
  


